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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 11 มถิุนายน 2564 
 
ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 เดลินิวส์ออนไลน์ "ประวิตร" ลั่นไม่ได้ส่งสัญญาณลูกพรรคยุบสภาฯ 6 
2 มติชนออนไลน์ ประวิตร ยันอยู่ครบเทอม 4 ปี โยนสื่อเขียนเองเรื่องยุบสภา-ประชุมพรรค 

ย ้า ไม่มีไปดูดใคร 
8 

3 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' ชี  ยุบสภา เป็นกาลข้างหน้า ตอบคนเดียวไม่ได้ 9 
4 มติชนออนไลน์ ป้อม บอกไม่ต้องห่วง รบ.ใช้เงินกู้ 5 แสนล้านโปร่งใส ปัดตอบ 

โทรเคลียร์อนุทิน ชี เรื่องส่วนตัว 
10 

5 เดลินิวส์ออนไลน์ 'สิระ' งานเข้า! 'บิ๊กป้อม' จ่อคาดโทษ พา 'ลุงพล' บุกสภาท้าไม 11 
6 มติชนออนไลน์ หน.พรรค พปชร. เตรียมเรียกสิระมาแจง ให้ลุงพลยื่นหนังสือที่รัฐสภา 

ว่าตามบิ๊กตู่ สมควรไหม 
12 

7 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'บิ๊กป้อม' เรียก 'สิระ' พบ ปมพา 'ลุงพล' แถลงข่าวสภา 13 
8 เดลินิวส์ออนไลน์ สิระ" มั่นใจ "บิ๊กตู่" ไม่ติดใจ หลังเคลียร์ "ผู้ใหญ่" 14 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ เย้ยโควิด "พปชร." ประชุมใหญ่ 18 มิ.ย. นี  ที่ จ.ขอนแก่น 16 
10 มติชนออนไลน์ พปชร. เคาะวันประชุมใหญ่ 18 มิ.ย. ที่ขอนแก่น หลังเลื่อนเพราะโควิด 17 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พปชร.' มีมติจัดประชุมใหญ่พรรค ที่ขอนแก่น 18 มิ.ย.นี  18 
12 เดลินิวส์ออนไลน์ “อนุชา” มั่นใจรัฐบาลอยู่ครบวาระ ไม่มียุบสภาแน่นอน 19 
13 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ “อนุชา” ยัน พปชร. ประชุมที่ขอนแก่น ไร้วาระเปลี่ยนเลขาพรรค 20 
14 มติชนออนไลน์ ‘อนุชา’ ให้ ‘บิ๊กป้อม’ ตัดสินใจปรับโครงสร้าง ‘พปชร.’ เชือ่ 

‘รัฐบาล’ อยู่ครบ 4 ปี 
21 

15 แนวหน้าออนไลน์ ‘สมศักดิ์’ อุบไต๋ร่วมถกปรับโครงสร้าง พปชร. ส่งซิก 1 ปีต้องเร่งปั่น
ผลงานให้ ปชช. 

22 

16 มติชนออนไลน์ สมศักดิ์ โยนถาม หน.พรรค ปมปรับโครงสร้าง พปชร. เตือน
นักการเมือง พึงสังวร วันเลือกตั งมันยาก 

24 

17 มติชนออนไลน์ วิษณุ ไม่เคยได้ยิน จะยุบสภา บอกถึงมี เขาก็คงไม่พูด ปัดตอบ 
ร่างแก้ รธน. 3 พรรคร่วม 

26 

18 เดลินิวส์ออนไลน์ "วิษณุ" ยันไม่มียุบสภา ไม่เคยได้ยิน "บิ๊กตู่" เอ่ยปาก 27 
19 ส้านักข่าวไทยออนไลน์ ยันไม่มียุบสภาฯ 28 
20 เดลินิวส์ออนไลน์ ฝ่ายค้านพร้อมยื่นญัตติพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม รธน. 5 ประเด็นในเร็วๆนี  29 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
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ข่าวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
21 มติชนออนไลน์ ‘สุทิน’ เผยฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติแก้ รธน.5 ประเด็น เร็วสุด 11 มิ.ย. 

คาดสมาชิกเข้าชื่อครบวันนี  
30 

22 เดลินิวส์ออนไลน์ "ชวน" ถก "พรเพชร" เคาะวันประชุมร่วมรัฐสภาแก้ รธน. 31 
23 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'ชวน' คาด บรรจุ ญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ของ 'ฝ่ายค้าน' ได้พร้อมกับ 

ญัตติ ของ 'พปชร.' 
32 

24 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ 4 ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน ลุ้นพ้นเก้าอี  - คุก10 ปี - เว้นการเมืองตลอดชีพ 33 
25 สยามรัฐออนไลน์ “ฝ่ายค้าน” เตรียมยื่นร่างแก้ รธน. 15-16 มิ.ย. ดักคอ “ประยุทธ์” 

อย่าชิงยุบสภาแก้ รธน. - ผ่านงบ 65 ก่อน 
35 

26 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'พท.' ยันไร้ 'งูเห่า' ทุกคนยังอยู่ครบ ลั่นพร้อมเลือกตั ง เชื่อได้ ส.ส. 
มากขึ น 

36 

27 สยามรัฐออนไลน์ “ประเสริฐ” ไม่หวั่น พปชร. จัดประชุมที่ขอนแก่น ยันไม่กังวล 
กระแสดูด ส.ส. พร้อมส่งครบ 500 เขต 

38 

28 ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ 

แฉเพ่ือไทย “ศรัณวุฒิ” อึดอัด หวานอมขมกลืน กับผู้มีอ้านาจใหม่ 40 

29 มติชนออนไลน์ “นิพิฏฐ์” เปรียบ ส.ส. เสียบบัตรแทน เหมือนพวกปล้นร้านทอง 
ย ้าโทษทั งอาญา - จริยธรรม 

41 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ นิทานเซราะกราว "ราชสีห์" กับ "หนู" 42 
2 สยามรัฐออนไลน์ "2 บิ๊ก" ก้าหนดเกม ! 44 
3 ผู้จัดการออนไลน์ จับตาประชุม พปชร. “ธรรมนัส” เข้าวิน รับภารกิจเลือกตั ง !? 45 
4 ไทยรัฐออนไลน์ จูนกลไกปูทางลุยไฟต่อ 47 
5 ไทยรัฐออนไลน์ ไม่ขลังเหมือนเดิม 49 
6 เดลินิวส์ออนไลน์ ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาหลังแก้ รธน. ผ่าน 50 
7 มติชนออนไลน์ ‘ยุบสภา’ หนาหู บิ๊กป้อม ดับลือ ยันอยู่ครบเทอม จับตา พปชร. 

ประชุมใหญ่พรรค เปลี่ยนเลขาฯ 
52 

8 มติชนออนไลน์ 09.00 INDEX ค้าตอบ ความพร้อม “ยุบสภา” ต้องจาก พลังประชารัฐ 
เท่านั น 

53 

    
    



 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

3 

 

รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
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บทความ 
 

ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
9 ข่าวสดออนไลน์ สปอตไลต์ สู่ ธรรมนัส พรหมเผ่า ทะยานเข้า ต้าแหน่ง "เลขาธิการ" 54 
10 คมชัดลึกออนไลน์ งูเห่ายั วเยี ย เลื อยหนี "พี่โทนี่" 55 
11 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ บัตร 2 ใบ - ส.ว. โหวตนายกฯ ปมขัดแย้งพรรครัฐบาลรอบใหม่ 57 
12 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'นักวิชาการ' เชื่อรัฐบาลอยู่ครบเทอม เร่งงาน 1 ปี - ลดขัดแย้ง

การเมือง 
60 

13 มติชนสุดสัปดาห์
ออนไลน์ 

E-DUANG : สถานการณ์ ปัจจุบัน เริ่มท้าทาย “นักคิด” กลุ่มพรรค 
นักการเมือง 

63 
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กิจกรรมรอบรั้ว 
กกต.       

รู้
วั
น
นี ้

 
 
 
 
  
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 11 มิถุนายน 2564  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นายกฤช เอื้อวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้แทนมอบหนังสือที่ระลึกครบรอบ 23 ปี ส้านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั ง ให้แก่ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  เนื่องในวันสถาปนาส้านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั ง (9 มิถุนายน 2564) ณ ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
มอบหนังสือที่ระลึกใหแ้กศ่าลรัฐธรรมนูญ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ป ีวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ข่าวอ้างอิง 
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พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 12.03 น. 
"ประวิตร" ลั่นไม่ได้ส่งสัญญาณลูกพรรคยุบสภาฯ 
"บิ๊กป้อม" ยืนยันใช้จ่ายเงินกู้ 5 แสนล้านโปร่งใส ปัดเคลียร์ "เสี่ยหนู" ปม "มาดามเดียร์" โจมตีงบฯ สธ. ลั่นไม่มีส่ง
สัญญาณลูกพรรคยุบสภาฯ ย้อนถามครบเทอมกี่ปี ชี้สถานการณ์ข้างหน้าคิดคนเดียวไม่ได้ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ตึกบัญชาการท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและใน
ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 270 ต่อ 196 อนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสน
ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาโควิด ว่า เป็นเรื่องงบประมาณที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายให้มีความโปร่งใส 
 เมื่อถามกรณีที่ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายในสภาฯ โจมตีงบฯ กระทรวง
สาธารณสุขว่า ไม่วางแผนการท้างานและใช้งบฯ ล่าช้า จะเกิดความระหองระแหงภายในพรรคร่วมหรือไม่ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี และถือเป็นเรื่องส่วนตัวต้องไปถามเจ้าตัวดูเอง ขณะเดียวกันไม่ได้โทรฯ เคลียร์นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย อย่างไรก็ตามในส่วนของการใช้จ่ายงบฯ 
ได้ก้าชับพรรคพลังประชารัฐมาตลอดในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลมา โดยพรรคต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
 เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่า ได้ส่งสัญญาณไปถึงลูกพรรคในเรื่องอุบัติเหตุการเมืองและการยุบสภาฯ พล.อ.
ประวิตร กล่าวว่า "เอ๊ะ ครบเทอมแล้วยัง ถ้ายังก็ไม่มีอะไร คุณว่าไป คุณเขียนเอง แล้วครบเทอมก่ีปี" 
เมื่อถามย ้าว่า แสดงว่าข่าวที่ออกมาไม่มีมูลใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวยืนยันว่า "ไม่มี คุณเขียนเอง" 
 เมื่อถามต่อว่า แสดงว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอม4 ปีใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ไม่รู้ ครบเทอมมัน
เท่านั นใช่ ไหม ครบเทอมมันสี่ปี "  เมื่อถามย ้ า อีกว่ า  มีความมั่น ใจใช่หรื อไม่ว่ าจะอยู่ครบไม่ยุบสภาก่อน  
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า สถานการณ์ข้างหน้า ตนคิดคนเดียวไม่ได้ ต้องคิดกันหลายๆ พรรคหลายๆ คน ว่ามีความ
เหมาะสมแค่ไหน และสถานการณ์เป็นอย่างไร 
 เมื่อถามว่า จะท้าอย่างไรให้พรรคเข้มแข็งขึ น ต้องไปดูด ส.ส.มาเพ่ิมหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่า วย้อนว่า 
ตอนนี เข้มแข็งหรือไม่ ไม่มีไปดูดใคร ข่าวคุณคิดเองทั งนั น ส่วนกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคนั น ก็เป็นเรื่อง
ของพรรค ตนจะมาบอกอะไร คนไม่อยากรู้เยอะ พรรคด้าเนินการเอง เป็นเรื่องของพรรคที่ต้องคุยกันระหว่างสมาชิก
ของพรรคว่าจะเอาอย่างไร ไม่ใช่ตนคนเดียว 
 เมื่อถามถึงกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี มูลความผิด น.ส.ธณิ
กานต์  พรพงษาโรจน์  ส .ส.กทม.พรรคพลั งประชารัฐ  กรณี เสียบบัตรแทนกัน พล.อ.ประวิตร กล่ าวว่ า  
ก็ต้องด้าเนินการตามข้อมูลที่มีอยู่ ก็ว่ากันไป 
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เมื่อถามว่าวันนี ยังมีอะไรกังวลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี ดูหน้าตน มีอะไรกังวลหรือไม่ 
 ส่วนการประชุมพรรคที่ขอนแก่น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นการเลื่อนประชุมมานานแล้ว ซึ่งต้องชี แจง
ให้ กกต.ทราบเรื่องของงบดุลประจ้าปี ซึ่งเลื่อนประชุมมาหลายครั งแล้ว จนถึงขณะนี ก็ยังไม่มีวันป ระชุม ยังไม่มีอะไร
ออกมา มีแต่สื่อพูดเองไปทั งหมด.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/848904  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/848904
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วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 13:17 น. 
ประวิตร ยันอยู่ครบเทอม 4 ปี โยนสื่อเขียนเองเรื่องยุบสภา-ประชุมพรรค ย้ า ไม่มีไปดูดใคร 
 

 
 
“บิ๊กป้อม” ยัน อยู่ครบเทอม สยบข่าวเตรียมตัวยุบสภา ย้ าไม่มีไปดูดใคร-ไม่มีประชุมพรรคใหญ่ สื่อเขียนกันไปเอง 
อุบ ปรับโครงสร้างพรรค ชี้ คนไม่อยากรู้เยอะ 
 เ มื่ อ เ ว ล า  11.20 น .  วั นที่  10 มิ ถุ น า ยน  ที่ ท้ า เ นี ย บ รั ฐบ าล  พล . อ . ป ร ะวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร รณ  
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวว่าได้ส่งสัญญาณกับลูกพรรค
ให้เตรียมความพร้อมในทางการเมืองที่อาจะมีการยุบสภาในเวลาอันใกล้นี  ว่า มันครบปีครบเทอมแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ไม่
มีอะไรเลย สื่อว่าและเขียนกันไปเองทั งนั น ครบเทอมมันกี่ปี ยืนยันว่ากระแสข่าวที่ออกมาไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเลย สื่อ
เขียนข่าวกันเองทั งนั น ถามย ้าว่ารัฐบาลจะอยู่ครบ ถ้าครบเทอมเวลามันก็คือ 4 ปี 
 เมื่อถามว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมและไม่มีการ
ยุบสภาก่อน ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า สถานการณ์ข้างหน้าคิดคนเดียวไม่ได้ต้องคิดกันหลายๆพรรค หลายๆคน 
ว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนและสถานการณ์เป็นอย่างไร ในส่วนของพรรคพปชร. ทุกคนก็เห็นแล้วว่ามีความเข้มแข็ง
หรือไม่ แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการไปดูดใครเข้ามาอยู่กับพรรค สื่อคิดกันไปเองทั งนั น 
 ส่วนการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคนั นจริงหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นเรื่องของพรรค 
จะให้ตนมาบอกอะไร เพราะมีคนที่เขาไม่อยากรู้ก็เยอะเรื่องนี เป็นเรื่องของพรรคที่จะด้าเนินการเอง อย่างไรก็ตาม
จะต้องพูดคุยกับสมาชิกพรรค ว่าจะเอาอย่างไรไม่ใช่เรื่องของตนเพียงคนเดียว 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงข่าวการประชุมพรรคในวันที่ 20 มิถุนายนนี  ที่จ.ขอนแก่นเป็นความจริงหรือไม่ หัวหน้า
พรรคพปชร. กล่าวว่า เรื่องการประชุมพรรคเลื่อนมาตั งนานแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องใน รายละเอียดตามข้อกฎหมายที่ต้อง
ชี แจงให้คณะกรรมการการเลือกตั ง (กกต.) รับทราบ ในเรื่องของงบดุลประจ้าปี ซึ่งพรรคเลื่อนมาโดยตลอด และถึงวันนี 
ก็ยังไม่มีวันที่จะประชุมว่าเป็นเมื่อไหร่ยังไม่มีอะไรออกมาเลยนอกจากสื่อที่ไปพูดกันเอง 
 พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวถึงการเสียบบัตรแทนกัน หลังป.ป.ช.ชี มูลความผิด ว่า เรื่องนั่นเป็นเรื่องที่ต้อง
ด้าเนินการในข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งก็ว่ากันไป 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในขณะนี หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี เห็นหน้า
ตนแล้วเป็นอย่างไรมีความกังวลหรือไม่ ถามต่อว่าแล้วเป็นห่วงน้องชายอย่างพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือไม่หลังได้ชี แจงดุเดือดกลางสภาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  หรือ วานนี  พล.อ.ประวิตร 
กล่าวว่า สื่อก็ดูเองว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไร 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2768875   

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__23429161.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__23429161.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2768875
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__23429161.jpg
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10 มิถุนายน 2564 
'บิ๊กป้อม' ชี้ ยุบสภา เป็นกาลข้างหน้า ตอบคนเดียวไม่ได้ 
 

 
  
'พล.อ.ประวิตร' ย้ าชัด ตอบคนเดียวไม่ได้รัฐบาลอยู่ครบเทอมหรือไม่ เหตุเป็นกาลข้างหน้า บอกสื่ออย่าคิดไปเอง 
ยัน พปชร. ยังเข้มแข็งดี 
 10 มิ.ย.2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการก้าชับ ส.ส.พรรคพลังประชา
รัฐ (พปชร.) ในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ว่า ได้ด้าเนินการมาโดยตลอด โดยเฉพาะการแก้ปัญหาคนจน ผู้มี
รายได้น้อย พรรค พปชร. ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเพิ่มมากขึ น  
 ส่วนกรณีที่ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พลังประชารัฐ น้านายไชย์พล วิภา หรือลุงพล มาแถลงข่าวที่รัฐสภา
นั น พลเอกประวิตร บอกว่า นายกรัฐมนตรีชี แจงไปแล้ว ว่าไม่สมควรอย่างไร ในส่วนของพรรคคงต้องเรียกนายสิระ มา
พูดคุย ซึ่งต้องดูว่าจะชี แจงอย่างไร ก่อนที่จะมีการด้าเนินการต่อ  
 ส่วนกระแสข่าว พลเอก ประวิตร ส่งสัญญาณถึงลูกพรรค ให้เตรียมพร้อม หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง 
หรือยุบสภา พลเอก ประวิตร ย้อนถามกลับว่า ครบเทอมหรือยัง ถ้ายังก็ไม่เห็นมีอะไรเลย สื่อเขียนไปเองทั งนั น และย ้า
ว่า ข่าวที่ออกมาไม่เป็นจริง ส่วนรัฐบาลจะอยู่ครบเทอม 4 ปี หรือไม่ ตนไม่รู้ ก็มันครบเทอมเท่านั นใช่ไหม ครบเทอมก็ 4 ปี  
 เมื่อถามย ้าว่า ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง มั่นใจหรือไม่ ว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอม 
โดยไม่มีการยุบสภาไปก่อน พลเอก ประวิตร กล่าวว่า เป็นกาลข้างหน้า ตนคนเดียวตอบไม่ได้ ต้องคิดกันหลายๆ พรรค 
หลายๆ คน ว่ามีเหมาะสมขนาดไหน สถานการณ์เป็นยังไง พร้อมย ้าชัดว่า พรรคพลังประชารัฐเข้มแข็งอยู่แล้ว ไม่ต้องไป
ดูดใครมา คุณคิดไปเองทั งนั น  
 ส่วนกระแสข่าว การปรับโครงการสร้างภายในพรรคพลังประชารัฐ ก็เป็นเรื่องของพรรค จะให้ตนบอก
อะไร คนเขาไม่ได้อยากรู้ เป็นเรื่องของพรรค พรรคด้าเนินการเอง และต้องถาม ส.ส. ว่าจะเอาอย่างไร ไม่ใช่ตนคน
เดียว   
 ส่วนการประชุมพรรคที่ขอนแก่น พลเอก ประวิตร กล่าวว่า เป็นการเลื่อนประชุมมานานแล้ว ซึ่งต้องชี แจง
ให้ กกต.ทราบเรื่องของงบดุลประจ้าปี และเลื่อนประชุมมาหลายครั งแล้ว จนถึงขณะนี ก็ยังไม่มีวันประชุม ยังไม่มีอะไร
ออกมา มีแต่สื่อพูดเองไปทั งหมด  
 ส่วนกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ชี มูล ส.ส.เสียบบัตรแทน
กันนั น ก็ให้ด้าเนินการตามข้อมูลที่มี พร้อมยืนยัน ตอนนี ยังไม่มีอะไรเป็นที่น่ากังวล  
 เมื่ อถามว่ า เป็ นห่ ว งนายกรั ฐมนตรี หรื อ ไม่  หลั ง ว านนี มี ก ารอภิปรายอย่ า งดุ เ ดื อด ในสภา  
พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ก็ดูสิ ว่าเขาวิจารณ์ว่าอย่างไร  
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942807  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6445398  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942807
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6445398
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วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 13:01 น. 
ป้อม บอกไม่ต้องห่วง รบ.ใช้เงินกู้ 5 แสนล้านโปร่งใส ปัดตอบโทรเคลียร์อนุทิน ชี้เรื่องส่วนตัว 
 

 
 
 “บิ๊กป้อม” ปัดโทรเคลียร์ “อนุทิน” วานนี้ แค่คุยเรื่องส่วนตัว ชี้ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน ผ่านสภาแล้วรบ.ดูแล-ใช้
จ่ายอย่างโปร่งใส 
 เ มื่ อ เ ว ล า  11.20 น .  วั นที่  10 มิ ถุ น า ยน  ที่ ท้ า เ นี ย บ รั ฐบ าล  พล . อ . ป ร ะวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร รณ  
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชก้าหนดให้อ้านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม 
วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบของสภาเมื่อเช้านี แล้ว ว่า 
หลังจากนี เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องดูแล ซึ่งแต่ละกระทรวงต้องใช้จ่ายอย่างโปร่งใส เรื่องนี ไม่ต้องเป็นห่วง 
 เมื่อถามว่ายังเกิดปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของน.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 
พรรคพปชร. ที่อภิปรายงบประมาณสาธารณสุขว่ายังมีความไม่เหมาะสม จะท้าให้เกิดการระหองระแหงระหว่างพรรค
ร่วมรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้ง เรื่องนี น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งก็ไม่รู้เรื่องนี คง
ต้องถามเจ้าตัวเอง 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ระบุว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับพล.อ.ประวิตรนั น เป็นการเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ นหรือไม่ 
พล.อ.ประวิตร ตอบปฏิเสธว่าไม่มีเป็นการพูดคุยเรื่องอ่ืน ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ นนั นเป็นเรื่องส่วนตัว 
 พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การย ้าเตือนส.ส.ของพรรคในการลงพื นที่นั นได้มีการพูดคุยมาโดยตลอดในส่วน
ของพรรคพปชร. โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เน้นย ้าไปที่ปัญหาของคนจนผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง
พรรคพปชร.มีนโยบายต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ น 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2768805  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2768805
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9.jpg
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พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.54 น. 
'สิระ' งานเข้า! 'บิ๊กป้อม' จ่อคาดโทษ พา 'ลุงพล' บุกสภาท าไม 
"ประวิตร" จ่อเรียกคุย "สิระ" หลังพา "ลุงพล" ผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ บุกสภาแถลงข่าว 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่ตึกบัญชาการท้าเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและใน
ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และประธาน
กรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน น้านายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ ที่อยู่
ระหว่างประกันตัวชั นศาล พร้อมทนายความมาแถลงข่าวที่รัฐสภา จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ได้มีการ
ก้าชับหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่านายกฯ ชี แจงไปแล้วว่าไม่สมควรอย่างไร นายกฯ ก็บอกไปแล้ว และเป็นเรื่องของ
พรรค ซึ่งหลังจากนี ก็ต้องเรียกนายสิระมา 
เมื่อถามว่า จะมีการคาดโทษนายสิระ หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "เดี๋ยวดูว่าเขาจะพูดอะไรกับผม". 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/848900  
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/848900
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วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 13:10 น. 
หน.พรรค พปชร. เตรียมเรียกสิระมาแจง ให้ลุงพลย่ืนหนังสือที่รัฐสภา ว่าตามบิ๊กตู่ สมควรไหม 
 

 
 
“บิ๊กป้อม” ว่าตาม “บิ๊กตู”่ ปม ส.ส.พปชร.พาลุงพลแถลงข่าวที่สภา ชี้ เรื่องนี้รอสิระเข้าแจง 
 เ มื่ อ เ ว ล า  11.20 น .  วั นที่  10 มิ ถุ น า ยน  ที่ ท้ า เ นี ย บ รั ฐบ าล  พล . อ . ป ร ะวิ ต ร  ว งษ์ สุ ว ร รณ  
รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่นายสิระ  
เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพปชร. น้านายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล มายื่นหนังสื่อที่รัฐสภาพร้อมแถลงข่าว  
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ว่า เรื่องดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ชี แจงไปแล้วว่าไม่สมควรอย่างไร เรื่องนี พล.อ.ประยุทธ์บอกไปแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี เป็นเรื่องของ
พรรคที่จะต้องเรียกนายสิระมาพูดคุย ส่วนขั นตอนรายละเอียดต่างๆนั นก็ต้องมาดูว่าจะท้าอย่างไรและเขาจะมาชี แจง
อะไรกับตนบ้าง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2768829  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2768829
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87.jpg
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10 มิถุนายน 2564 
'บิ๊กป้อม' เรียก 'สิระ' พบ ปมพา 'ลุงพล' แถลงข่าวสภา 
 

 
 
'พล.อ.ประวิตร' ขอฟัง 'สิระ' แจงกรณี น า 'ลุงพล' มาแถลงข่าวในรัฐสภา ก่อนคาดโทษ ชี้เป็นเรื่องภายในพรรค
พลังประชารัฐ 
 10 มิ.ย.2564 จากกรณี นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และประธานกรรมาธิการ (กมธ.) 
กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน น้า นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ ที่อยู่ระหว่างประกันตัว
ชั นศาล พร้อมทนายความมาแถลงข่าวที่รัฐสภา จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ตามท่ีเสนอข่าวไปแล้วนั น 
 ล่าสุด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ชี แจงไปแล้วว่าไม่
สมควรอย่างไร นายกฯ ก็บอกไปแล้ว และเป็นเรื่องของพรรค ซึ่งหลังจากนี ก็ต้องเรียกนายสิระมา 
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการคาดโทษนายสิระ หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “เดี๋ยวดูว่าเขาจะพูดอะไรกับผม“ 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942812 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942812
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พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.35 น. 
"สิระ" ม่ันใจ "บิ๊กตู่" ไม่ติดใจ หลังเคลียร์ "ผู้ใหญ่" 
“สิระ” เชื่อ “บิ๊กตู่” ไม่ติดใจ หลังแจง “ผู้ใหญ่” เข้าใจการท าหน้าที่ของ กมธ.แล้ว เปรยไม่คิดน้อยใจ เป็นเรื่อง
ปกติมีชมบ้าง-ติบ้าง ลั่นเดินหน้าลุยบ้านกกกอก ต่อ พบ “แม่น้องชมพู่-พนักงานสอบสวน”  12 มิ.ย.นี้ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีท่ี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณี นายษิทรา เบี ยบังเกิด หรือ “ทนายตั ม” พา นาย
ไชย์พล วิภา หรือ “ลุงพล” ผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ ที่อยู่ระหว่างประกันตัวชั นศาล เดินทางเข้ามาพบนายสิระ และมีการ
แถลงข่าวที่รัฐสภา ในระหว่างการประชุม พ.ร.ก.อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จาก
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม  พ.ศ.2564 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่าน
มา ว่า ตนได้ชี แจงกับผู้ใหญ่ของพรรค พปชร. ไปแล้วว่า การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนของ กมธ.กฎหมายฯ ซึ่งมี
การปฏิบัติทุกวัน บางวันรับประชาชนกว่า 10 คน และไม่ได้เลือกปฏิบัติใครเป็นผู้เสียหายที่มายื่น ไม่ได้เลือกว่าคดีดัง
หรือไม่ดัง เพราะถือเป็นเรื่องปกติในการท้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน 
 “ซึ่งส่วนตัวผมไม่กังวลว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่พอใจ เพราะเชื่อว่าท่านจะเข้าใจสิ่งที่ตนชี แจงไป เมื่อ
ประชาชนมีปัญหามาเรียกร้องต่อกรรมาธิการ ตนในฐานะประธาน กมธ.ถ้าไม่รับเรื่อง จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม”่ นายสิระ กล่าว 
 นายสิระ กล่าวต่อว่า การท้าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ส้าคัญที่สุด คือ จะท้าอย่างไรให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึง รู้ช่องทางที่จะท้าให้ประชาชนสามารถเรียกร้องและปกป้องสิทธิของตัวเองได้ เพราะในบางครั งประชาชนอาจจะ
รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม มีประชาชนจ้านวนมากมาร้องเรียนว่า คดีความไม่คืบหน้า หรือถูกตัดสินแบบไม่
เป็นธรรม ไม่แตกต่างจากกรณีของลุงพล แต่ประชาชนเหล่านี ไม่ได้ถูกสังคมจับตามมอง ก็ไม่มีสื่อให้ความสนใจ 
เพราะฉะนั นเหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตนไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องพิเศษแต่อย่างใด 
 เมื่อถามว่า รู้สึกน้อยใจหรือไม่ นายสิระ กล่าวต่อว่า เป็นเรื่องปกติของการท้างาน บางครั งตนก็ได้รับค้าชม 
บางครั งก็โดนติ ก็ไม่ใช่เรื่องท่ีผิดปกติอะไร 
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 เมื่อถามว่า เมื่อรับเรื่องขอความเป็นธรรมจากนายไชย์พล มาแล้ว จะด้าเนินการอย่างไรต่อ นายสิระ กล่าว
ว่า ก็ต้องน้าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.กฎหมายฯ ภายในสัปดาห์หน้า และก็ขึ นอยู่กับว่าที่ประชุมว่าจะรับเรื่องไว้
พิจารณาหรือไม่ หากบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวนี  จึงค่อยมีมติอีกครั งว่าจะเชิญใครมาชี แจงเข้าให้ข้อมูลนี  ทั งนี ใน
วันที่ 12 มิ.ย.นี  ตนและ กมธ.กฎหมายฯ จะลงพื นที่ไปยังบ้านกกกอก เพ่ือพบกับแม่ของน้องชมพู่และเจ้าพนักงาน
สอบสวนด้วย. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/848894  
 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/848894


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

16 

 

 
 
พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 15.38 น. 
เย้ยโควิด "พปชร." ประชุมใหญ่ 18 มิ.ย. นี้ ที่ จ.ขอนแก่น 
เย้ยโควิด "พปชร." เคาะประชุมใหญ่สามัญประจ าปี วันที่ 18 มิ.ย. นี้ ที่ จ.ขอนแก่น ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโค
วิด-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. น.ส.พัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า 
พรรคพลังประชารัฐ มีมติจัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ในวันที่ 18 มิ.ย. 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ทั งนี  เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/848961   

https://www.dailynews.co.th/politics/848961
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วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 15:45 น. 
พปชร. เคาะวันประชุมใหญ่ 18 มิ.ย. ที่ขอนแก่น หลังเลื่อนเพราะโควิด 
 

 
 
 
“โฆษกพปชร.คอนเฟิร์ม” ประชุมใหญ่พรรคพปชร. จัด 18 มิ.ย. ที่ขอนแก่น 
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน น.ส.พัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พรรค พป
ชร. มีมติจัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ในวันที่ 18 มิถุนายน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.
ขอนแก่น ทั งนี การประชุมเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นอนุญาต ภายใต้มาตรการป้องกันโรค 
และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค
พลังประชารัฐ กล่าวว่า เรื่องการประชุมพรรคนั น เลื่อนมาตลอด และยังไม่มีวันที่จะประชุมว่าเป็นวันไหน เมื่อไหร่ 
นอกจากสื่อไปพูดกันเอง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2769265  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__18096191.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__18096191.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2769265
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/S__18096191.jpg
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10 มิถุนายน 2564 
'พปชร.' มีมติจัดประชุมใหญ่พรรค ที่ขอนแก่น 18 มิ.ย.นี้ 
 

 
 
"พัชรินทร์" เผย พปชร. มีมติจัดประชุมใหญ่ ที่ ขอนแก่น 18 มิ.ย.นี้ โดยเป็นไปตามมาตรการควบคุมโควิด 
 น.ส.พัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ ส.ส.กทม. ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  เปิดเผยว่าพรรคพลัง
ประชารัฐ มีมติจัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อนุญาต ภายใต้มาตรการป้องกัน
โรค และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942831  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6446006  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/579287   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942831
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6446006
https://www.naewna.com/politic/579287
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ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.17 น. 
"อนุชา" ม่ันใจรัฐบาลอยู่ครบวาระ ไม่มียุบสภาแน่นอน 
"อนุชา" มั่นใจรัฐบาลอยู่ครบวาระ ไม่มียุบสภาแน่นอน ระบุไม่เคยได้ยินประชุมใหญ่มีวาระเปลี่ยนเลขาฯ พรรค ยัน
ทุกอย่างมอบ "บิ๊กป้อม" ตัดสินใจ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ
เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีของพรรคในวันที่ 18 มิ.ย.นี  ซึ่งมีกระแสข่าววาระ
การปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค ว่า ส้าหรับตนยังไม่ได้ยินเรื่องดังกล่าว เพียงได้ยินจากข่าวเท่านั น ซึ่งยืนยันว่าทุก
อย่างอยู่ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคเพียงคนเดียว ที่จะเป็นคนสั่งการทุกอย่าง โดยเชื่อว่าจะเรียบร้อย 
ทั งนี ตนจะไปร่วมประชุมพรรคที่ขอนแก่นด้วยตัวเองอย่างแน่นอน ซึ่งตามหมายก้าหนดการของพรรค เป็นการประชุม
เพ่ือรับรองงบประมาณของพรรคตามระเบียบที่พรรคการเมืองจะต้องประชุมใหญ่สามัญเพ่ือรับรอง 
 เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่มี เสียงสนับสนุนให้ด้ารงต้าแหน่งเลขาธิการพรรคฯ ต่ อไป นายอนุชา  
กล่าวว่า ก็ต้องขอบคุณ ส่วนการที่ใครจะสนับสนุนใครอย่างไร หรือไม่นั นตนคิดว่าทางพรรคเป็นส้าคัญ เพราะส่วนตัว
ไม่ได้มองว่า ใครจะเลือกที่รักมักที่ชัง เพราะถึงอย่างไรก็แล้วแต่ พรรคจะต้องเป็นสิ่งส้าคัญ ใครจะคิดอ่านอย่างไรขอให้
คิดถึงประโยชน์ของพรรคเป็นหลัก และคิดว่าหัวหน้าพรรคเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายเหนืออ่ืนใด เพราะฉะนั นเรา
ต้องเคารพการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค 
 นายอนุชา กล่าวยังกล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภา ว่า ยืนยันได้ว่าไม่มี ซึ่งตนก็ท้างานเต็มที่ รวมทั งใน
คณะรัฐมนตรี รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีก็ท้างานอย่างเต็มที่ ทุกคนช่วยกัน ส่วนปัญหาเล็กๆ น้อยๆ นั น ย่อมมีเป็น
ธรรมดาอยู่แล้วของการท้างาน แต่ในเรื่องจะถึงขั นยุบสภานั น ไม่มีแน่นอนรับรองได้และคิดว่ารัฐบาลคงอยู่ครบวาระ.  
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/849089  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/849089
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11 Jun 2021 10:23 น.  
“อนุชา” ยัน พปชร. ประชุมที่ขอนแก่น ไร้วาระเปลี่ยนเลขาพรรค 

 

 
 
“อนุชา" ชี้ประชุมใหญ่ท่ีขอนแก่นไม่มีวาระเปลี่ยนเลขาพรรค ยันแล้วแต่บิ๊กป้อม เชื่อไม่มียุบสภา 
 วันที่ 11 มิ.ย.64 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลัง
ประชารัฐ กล่าวถึงกรณีการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีของพรรคพลังประชารัฐที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 18 มิถุนายนนี  
ว่า ส้าหรับตน ยังไม่มีข่าวใดๆในเรื่องนี  ส่วนที่มีข่าวอย่างนั นอย่างนี ก็ถือเป็นข่าวที่ถูกน้าเสนอไปข้างนอก ส่วนจะมีวาระ
การประชุมใดบ้างนั นขึ นอยู่กับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค เป็นหลัก 
 ส่วนวาระการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ นายอนุชา กล่าวว่า ส้าหรับตนยังไม่ได้ยินเรื่องนั น
เพียงแต่ได้ยินจากข่าวเท่านั น ทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าพรรคเพียงคนเดียว หัวหน้าพรรคจะเป็นคนสั่งการทุกอย่าง ซึ่งก็คง
เรียบร้อย 
 ส่วนจะเดินทางไปร่วมประชุมพรรคพลังประชารัฐที่ขอนแก่นด้วยตัวเองใช่หรือไม่ นายอนุชา ยืนยันว่า ไป
ร่วมด้วยอย่างแน่นอน แต่ยังไม่ทราบโปรแกรมโดยละเอียด ซึ่งตามหมายก้าหนดการของพรรคพลังประชารัฐเป็นการ
ประชุมเพ่ือรับรองงบประมาณของพรรคตามระเบียบที่พรรคการเมืองจะต้องประชุมใหญ่สามัญเพ่ือรับรอง          
  ทั งนี นายอนุชา ยังระบุถึงกรณีท่ีมีเสียงสนับสนุนให้นายอนุชาด้ารงต้าแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ
ต่อไป ว่า ก็ต้องขอบคุณ ส่วนการที่ใครจะสนับสนุนใครอย่างไร หรือไม่นั นตนคิดว่าทางพรรคเป็นส้าคัญ เพราะตนไม่ได้
มองว่า ใครจะเลือกที่รักมักที่ชังอย่างไร เพราะถึงอย่างไรก็แล้วแต่พรรคจะต้องเป็นสิ่งส้าคัญ ใครจะคิดอ่านอย่างไรขอให้
คิดถึงประโยชน์ของพรรคเป็นหลัก เป็นส้าคัญ ตนคิดว่าหัวหน้าพรรคเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายเหนืออ่ืนใด 
เพราะฉะนั นเราต้องเคารพการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค 
 ด้านภายในพรรคพลังประชารัฐมีการประเมินถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการยุบสภาหรือไม่อย่างไร นายอนุชา 
กล่าวว่า เรื่องยุบสภาไม่มี ตน ยืนยันได้ ตนท้างานเต็มที่ ในคณะรัฐมนตรีทั งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีก็ท้างานอย่าง
เต็มที่ ทุกคนช่วยกัน เรื่องของปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆมันย่อมมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วของการท้างาน แต่ในเรื่องจะถึงขั น
ยุบสภานั น ไม่มีรับรองได้ ผมคิดว่ารัฐบาลคงอยู่ครบวาระ 
 
 อ้างอิง   : https://www.thansettakij.com/content/politics/483517  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/483517
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วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 10:31 น. 
 ‘อนุชา’ ให้ ‘บิ๊กป้อม’ ตัดสินใจปรับโครงสร้าง ‘พปชร.’ เชื่อ ‘รัฐบาล’ อยู่ครบ 4 ปี 
 

 
 
 ‘อนุชา’ ให้ ‘บิ๊กป้อม’ ตัดสินใจปรับโครงสร้าง ‘พปชร.’ เชื่อ ‘รัฐบาล’ อยู่ครบ 4 ปี 
 เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 11 มิถุนายน ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ้าส้านัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีของ
พรรคพปชร. ที่จ.ขอนแก่นในวันที่ 18 มิถุนายนนี  ว่า ส้าหรับตน ยังไม่มีข่าวใดๆ ในเรื่องนี  ส่วนที่มีข่าวอย่างนั นอย่างนี ก็
ถือเป็นข่าวที่ถูกน้าเสนอไปข้างนอก ส่วนจะมีวาระการประชุมใดบ้างนั นขึ นอยู่กับ  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
หัวหน้าพรรค เป็นหลัก 
 ผู้สื่อข่าวถาม ถึงวาระการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) นายอนุชา กล่าวว่า ส้าหรับตนยัง
ไม่ได้ยินเรื่องนั น ก็เพียงได้ยินจากข่าว ทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าพรรคเพียงคนเดียว หัวหน้าพรรคจะเป็นคนสั่งการทุกอย่าง 
ซึ่งก็คงเรียบร้อย 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมพรรคพปชร. ที่จ.ขอนแก่น ด้วยตัวเองใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าว
ว่า ไปร่วมด้วยอย่างแน่นอน แต่ยังไม่ทราบโปรแกรมโดยละเอียด ซึ่งตามก้าหนดการของพรรคพปชร. เป็นการประชุม
เพ่ือรับรองงบประมาณของพรรคตามระเบียบที่พรรคการเมืองจะต้องประชุมใหญ่สามัญเพ่ือรับรอง 
 เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรต่อกรณีที่มีเสียงสนับสนุนให้นายอนุชาด้ารงต้าแหน่งเลขาธิการพรรคพปชร. ต่อไป 
นายอนุชา กล่าวว่า ก็ต้องขอบคุณ ส่วนการที่ใครจะสนับสนุนใครอย่างไร หรือไม่นั นตนคิดว่าทางพรรคเป็นส้าคัญ 
เพราะตนไม่ได้มองว่า ใครจะเลือกที่รักมักที่ชังอย่างไร เพราะถึงอย่างไรก็แล้วแต่พรรคจะต้องเป็นสิ่งส้าคัญ ใครจะคิด
อ่านอย่างไรขอให้คิดถึงประโยชน์ของพรรคเป็นหลัก ตนคิดว่าหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายเหนืออ่ืนใด 
เพราะฉะนั นเราต้องเคารพการตัดสินใจของหัวหน้าพรรค 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าภายในพรรคพปชร. มีการประเมินถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการยุบสภาฯ หรือไม่อย่างไร นาย
อนุชา กล่าวว่า เรื่องยุบสภาไม่มี ตน ยืนยันได้ ตนท้างานเต็มที่ ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั งรัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก็ท้างานอย่างเต็มที่ ทุกคนช่วยกัน เรื่องของปัญหาอะไรเล็กๆ น้อยๆ ย่อมมีเป็นธรรมดาอยู่
แล้วของการท้างาน แต่ในเรื่องจะถึงขั นยุบสภาฯ นั น ไม่มีรับรองได้ ตนคิดว่ารัฐบาลคงอยู่ครบวาระ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2770305  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.thaipost.net/main/  
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วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 10.52 น. 
 ‘สมศักดิ์’ อุบไต๋ร่วมถกปรับโครงสร้าง พปชร. ส่งซิก 1 ปีต้องเร่งปั่นผลงานให้ ปชช. 
 

 
 
“สมศักดิ์” อุบต าแหน่งเลขาฯพปชร.ต้องอยู่กับสามมิตร เตือนต้องสังวรอย่าคิดว่าอยู่สบาย เผยรัฐบาลยังมีเวลาปั่น
ผลงาน  
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ใน
ฐานะรองหัวหน้าพรรค ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมพรรคพลังประชารัฐที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ในวันที่ 18 มิ.ย.ที่
จังหวัดขอนแก่น โดยมีกระแสข่าว จะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคว่า ตอนประชุมกรรมการบริหารเพ่ือ
ก้าหนดวันประชุมใหญ่ตนไม่ได้ร่วมประชุม ซึ่งเรื่องการปรับกรรมการบริหารพรรคมีข่าวออกมาเรื่อย ตนก็คิดในทางที่ดี
มันอาจจะดีก็ได้ ทั งนี เรื่องการปรับโครงสร้างนั น ตนยังไม่ทราบรายละเอียดจึงไม่กล้าคิดอะไร ส่วนตนจะไปร่วมประชุม
ด้วยหรือไม่นั น ขอดูก่อน 
 เมื่อถามว่าต้าแหน่งเลขาธิการพรรคยังต้องอยู่กับนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคคนปัจจุบันหรือไม่ 
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ อยู่ที่ทุกคนต้องเข้าใจ ต้องคุยกัน 
 เมื่อถามว่า แล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปรับเปลี่ยนเลขาธิการพรรค นายสมศักดิ์ กล่าวว่า คนที่จะตอบ
เรื่องนี  หากไม่ถามเลขาธิการพรรค ก็ต้องถามหัวหน้าพรรค 
 เมื่อถามว่า เราจะแก้ปัญหาที่มีเรื่องอะไรในพรรคแล้วเลขาธิการพรรคไม่ทราบเรื่องเลยได้อย่างไร  
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของเขา อย่าไปวิจารณ์เขา 
 เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี เคยพูดทีเล่นทีจริงว่า ถ้าเปลี่ยนเลขาธิการพรรค ก็จะเข้าไปเป็นเลขาธิการพรรคเอง 
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เวลามันล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วจากเวลาที่พูด 
 เมื่อถามว่า ตอนนี ยังคิดเช่นนั นหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่คิด    
 เมื่อถามว่า เหตุใดข่าวการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคจึงออกมาเยอะ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า  
ตนมองว่า มีคนพยายามท้าให้เกิดข่าว ส่วนจะเป็นคนในพรรคหรือไม่นั น ตนไม่ทราบ เพราะอาจจะให้ความสนใจเรื่อง
พรรคน้อยไปหรือไม่ เนื่องจากส่วนตัวคิดว่า การท้างานต่างๆ ถ้าเราพยายามท้าให้ได้งานออกมา ทั งที่มีสถานการณ์โควิด 
ก็น่าจะเป็นเรื่องดีตนมุ่งเน้นเรื่องงานต่างๆของกระทรวงที่ออกมา ตนอยากจะท้ามากที่สุด เช่น กฎหมายให้ผู้หญิงและ
เด็กเกิดความปลอดภัยจากอาชญากรต่อเนื่อง คิดว่า ตนจะเสนอครม.ได้ในสิ นเดือนนี  “ถ้าเรามายุ่งเรื่องส่วนตัวมาก เช่น 
เรื่องในพรรคมากไป อยากเป็นโน่นเป็นนี่ อาจเสียงานในภาพรวม 
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 “ผมจึงอยากให้นักการเมืองสังวรไว้ว่า ประชาชนมองเราอยู่ อย่าคิดว่า วันนี เราเดินได้สบายอยู่กับสิ่งที่เป็น
อ้านาจ แล้วท้า ให้ท่านสบาย แต่ เวลาเลือกตั งขอเรียนว่า สิ่ งที่ท้า ไว้ ในวันนี มันจะสะท้อนในวัน เลือกตั ง  
ฝ่ายที่ เป็นคู่แข่งเรา เขาจะเอามาโจมตี เราไม่ยั ง แค่ภาพเดียวหรือสองภาพก็แทบตายแล้วในการเลือ กตั ง  
จึงอยากบอกว่า ให้พึงสังวรตัวเองไว้ วันนี อาจอยู่สบาย แต่วันเลือกตั งมันยาก ผมก็เตือนตัวเองตลอด ต้องสร้างงาน ” 
รองหัวหน้า พปชร. กล่าว 
 เมื่อถามว่า มองว่าขณะนี ปี่กลองเลือกตั งเริ่มดังขึ นแล้วหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนมองว่า ยังไปได้อยู่ 
เพราะมีปัจจัยอ่ืนที่จ้าเป็นต้องให้รัฐบาลท้างาน ขอให้ใจเย็นๆ ส่วนจะเป็น 1 ปีเหมือนที่นายกฯพูดหรือไม่นั น มันอาจจะ
ช้ า ไ ป ก ว่ า นั น ก็ ไ ด้  เ พ ร า ะ เ ป็ น ช่ ว ง ที่ เ ร า ม อ ง เ ห็ น ปั ญ ห า ที่ ผ่ า น ม า  วั น นี เ ป็ น วั น ที่ ตั ง ต้ น เ ดื อ น ห น้ า  
ทุกกระทรวงต้องรีบท้า เพราะรู้ว่า ต้องแข่งผลงานกันให้ชาวบ้านรู้สึกว่า ช่วงปลายรัฐบาลมีผลงานดีจริงๆ   
  
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/579486  
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วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 11:04 น. 
สมศักดิ์ โยนถาม หน.พรรค ปมปรับโครงสร้าง พปชร. เตือนนักการเมือง พึงสังวร วันเลือกตั้งมันยาก 
 

 
  
“สมศักดิ์” เตือน นักการเมือง พึงสังวรตัวเองไว้ วันนี้อาจอยู่สบายแต่วันเลือกตั้งมันยาก โยน ถามหัวหน้าพรรค -
เลขาฯ ปมปรับโครงสร้างพรรค 
 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมพรรคพปชร.ที่มีกระแสข่าวเรื่อง
การปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค ว่า ตอนประชุมกรรมการบริหารเพ่ือก้าหนดวันประชุมใหญ่นั นตนไม่ได้ร่วม
ประชุม เรื่องการปรับกรรมการบริหารพรรคมีข่าวออกมาเรื่อยๆ ตนก็คิดในทางที่ดี ว่าอาจดีก็ได้ เรื่องการปรับโครงสร้าง
นั นตนยังไม่ทราบรายละเอียด จึงไม่กล้าคิดอะไร ส่วนตนจะไปร่วมประชุมด้วยหรือไม่นั น ขอดูก่อน 
 ผู้สื่อข่าวถามว่าต้าแหน่งเลขาธิการพรรคพปชร.ยังต้องอยู่ กับกลุ่มสามมิตรหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า 
ตนไม่ทราบ อยู่ที่ทุกคนต้องเข้าใจ ต้องคุยกัน คนที่จะตอบเรื่องนี หากไม่ถามเลขาธิการพรรค ก็ต้องถามหัวหน้าพรรค 
 เมื่อถามว่า จะแก้ปัญหาอย่างไรในกรณีที่เมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ นในพรรคแล้วเลขาธิการพรรคไม่ทราบเรื่อง 
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของเขา อย่าไปวิจารณ์เขา เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี  นายสมศักดิ์เองเคยพูดทีเล่นทีจริงว่า
หากมีการเปลี่ยนเลขาธิการพรรคก็จะเข้าไปเป็นเลขาพรรคเสียเอง นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เวลามันข้ามมาหลายเดือนแล้ว
จากตอนนั นที่พูด ถามย ้าว่า ตอนนี ยังคิดเช่นนั นอยู่หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่คิด 
 ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดข่าวการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรค จึงออกมาในช่วงนี หนาหู   
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า มองว่ามีคนพยายามท้าให้เกิดข่าว ส่วนจะเป็นคนในพรรคหรือไม่นั นไม่ทราบ อาจเพราะให้ค วาม
สนใจ เรื่ องพรรคน้อยไป เนื่ องจากส่วนตัวคิดว่ าการท้ างานต่างๆ ถ้ า เ ราพยายามท้ าให้ ได้ ง านออกมา  
ทั งที่มีสถานการณ์โควิด-19 ก็น่าจะเป็นเรื่องดี ตนมุ่งเน้นเรื่องงานต่างๆ ของกระทรวงที่ออกมา ตนอยากจะท้ามากท่ีสุด 
เช่น กฎหมายให้ผู้หญิงและเด็กเกิดความปลอดภัยจากอาชญากรต่อเนื่อง คิดว่าตนจะเสนอ คณะรัฐมนตรีได้ในสิ นเดือน
นี  
 “ถ้าเรามายุ่งเรื่องส่วนตัวมาก เช่น เรื่องในพรรคมากไป อยากเป็นโน่นเป็นนี่ อาจเสียงานในภาพรวม ผม
จึงอยากให้นักการเมืองสังวรไว้ว่าประชาชนมองเราอยู่ อย่าคิดว่าวันนี เราเดินได้สบายอยู่กับสิ่งที่เป็นอ้านาจ แล้วท้าให้
ท่านสบาย แต่เวลาเลือกตั งขอเรียนว่าสิ่งที่ท้าไว้ในวันนี มันจะสะท้อนในวันเลือกตั ง ฝ่ายที่เป็นคู่แข่งเรา เขาจะเอามา
โจมตีเราไม่ยั ง แค่ภาพเดียวหรือสองภาพก็แทบตายแล้วในการเลือกตั ง จึงอยากบอกว่าให้พึงสังวรตัวเองไว้ วันนี อาจอยู่
สบาย แต่วันเลือกตั งมันยาก ผมก็เตือนตัวเองตลอด ต้องสร้างงาน” นายสมศักดิ์ กล่าว 
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 เมื่อถามว่าความเห็นในขณะนี ปี่กลองเลือกตั งเริ่มดังขึ นแล้วใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า มองว่ายังไปได้
อยู่ เพราะมีปัจจัยอื่นที่จ้าเป็นต้องให้รัฐบาลท้างาน ขอให้ใจเย็นๆ ส่วนจะเป็น 1 ปีเหมือนที่  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดหรือไม่นั น มันอาจจะช้าไปกว่านั น ก็ได้เพราะเป็นช่วงที่เรา
มองเห็นปัญหาที่ผ่านมา วันนี เป็นวันที่ตั งต้นเดินหน้า ทุกกระทรวงต้องรีบท้าเพราะรู้ ว่าต้องแข่งผลงานกันเพ่ือให้
ชาวบ้านรู้สึกว่าช่วงปลายรัฐบาลดีจริงๆ 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2770361  
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วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 11:35 น. 
วิษณุ ไม่เคยได้ยิน จะยุบสภา บอกถึงมี เขาก็คงไม่พูด ปัดตอบร่างแก้ รธน. 3 พรรคร่วม 
 

 
 
“วิษณุ” ยัน “บิ๊กตู”่ ไม่มีพูดถึงยุบสภาฯ ปัดตอบ เรื่องเสนอแก้รธน.3 พรรคร่วม ชี้ ปล่อยให้ตกผลึกก่อน 
 เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 11 มิถุนายน ที่ท้าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการยุบสภา ว่า ไม่เคยได้ยิน ถามย ้าถึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เอยถึงเรื่องดังกล่าวหรือไม่ นายวิษณุ 
กล่าวว่า ไม่มี ไม่มี แต่ถ้ามี เขาก็ไม่พูด 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีท่ี 3 พรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคชาติไทย
พัฒนาเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา นายวิษณุ กล่าวว่า ปล่อยให้มันตกผลึกก่อน 
 เมื่อถามถึงกรณีที่ ได้ เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม ที่ห้องท้างานตึกไทยคู่ฟ้า ท้าเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 มิถุนายน ว่า เป็นการพูดคุยถึงพระราช
ก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ิมเติม วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาท หรือ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งเข้าเข้าสู่การประชุมสภาฯในวันที่ 
9 มิถุนายน 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2770436  
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ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 11.38 น. 
"วิษณุ" ยันไม่มียุบสภา ไม่เคยได้ยิน "บิ๊กตู่" เอ่ยปาก 
“วิษณุ”ยันไม่มียุบสภา ไม่เคยได้ยิน“บิ๊กตู่”เอ่ยปาก ปัดตอบปม 3 พรรคร่วมรัฐบาลลุยแก้ รธน.รายมาตรา ชี้ปล่อย
ให้ตกผนึกก่อน 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.  ที่ท้าเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มี
กระแสข่าวเรื่องการยุบสภา  ว่า ตนไม่เคยได้ยิน  เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.
กลาโหม ได้เอ่ยถึงเรื่องนี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) บ้างหรือไม่  รองนายกฯ กล่าวว่า  “ไม่มี ไม่มี แต่ถ้ามี เขาก็
ไม่พูด” 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาล คือพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา 
เตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา  นายวิษณุ กล่าวว่า ปล่อยให้มันตกผลึกก่อน 
 เมื่อถามถึงกรณีที่นายวิษณุเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ท้าเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเช้าวันที่  
9 มิ.ย.ที่ผ่านมา  นายวิษณุ กล่าวว่า  เป็นการพูดคุยถึงพระราชก้าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ้านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 วงเงิน
ไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ซึ่งเข้าสู่การประชุมสภาฯในวันดังกล่าว (9 มิ.ย.) ไม่ได้หารือเรื่องอ่ืน. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/849115  
  

https://www.dailynews.co.th/politics/849115


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

 
 
11/06/2564 11:20 
ยันไม่มียุบสภาฯ 
 

 
 
ท าเนียบรัฐบาล   11 มิ.ย.-วิษณุ ยันไม่มียุบสภาฯ บอกไม่เคยได้ยินนายกฯพูด   ไม่ตอบ3 พรรคร่วมจ่อแก้ 
รธน. ชี้ปล่อยให้ตกผลึกก่อน 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีท่ีมีกระแสข่าวเรื่องการยุบสภาว่า ไม่เคยได้ยิน 
เมื่ อถามว่ า ในที่ ประชุมคณะรั ฐมนตรีนายกรั ฐมนตรี ได้ เ อ่ยถึ ง เ รื่ องดั งกล่ าวหรือไม่  นายวิษณุกล่ าวว่ า  
“ไม่มี ไม่มี แต่ถ้ามี เขาก็ไม่พูด” 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่3 พรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทย
พัฒนาเตรียมเสนอร่างแก่ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา นายวิษณุกล่าวว่า ปล่อยให้มันตกผลึกก่อน.-ส้านักข่าวไทย 
 
อ้างอิง : https://tna.mcot.net/politics-714849   
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/579491  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6447104  
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พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 12.20 น. 
ฝ่ายค้านพร้อมยื่นญัตติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม รธน. 5 ประเด็นในเร็วๆนี้ 
"สุทิน" เผยพรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้าน พร้อมยื่นญัตติพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม รธน. 5 ประเด็น คาดอย่างช้าวันที่ 
14 มิ.ย.นี้ และอย่างเร็วย่ืนในพรุ่งนี้ 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ฐานะประธาน
คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2560 ของพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพ่ือไทย มี 5 ร่าง ตามเดิม 
เช่น การแก้มาตรา 256 กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ ระบบเลือกตั ง และอ้านาจ ส.ว.ในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
ขณะนี ก้าลังอยู่ในขั นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ ส.ส. โดยมีทั ง ส.ส.เพ่ือไทย และ ส.ส.ในพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
ร่วมลงชื่อ เบื องต้นคาดว่าวันนี จะลงชื่อครบตามกรอบกฎหมาย และพร้อมที่จะยื่นต่อประธานรัฐสภาเพ่ือพิจารณาบรรจุ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้ ตั งแต่วันพรุ่งนี  (11 มิ.ย.) เป็นต้นไป แต่ก้าลังหารือว่าจะยื่นในวันพรุ่งนี  หรือจะยื่นใน
วันที่ 14 มิ.ย.นี . 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/848910  
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วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 12:33 น. 
‘สุทิน’ เผยฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติแก้ รธน.5 ประเด็น เร็วสุด 11 มิ.ย. คาดสมาชิกเข้าชื่อครบวันนี้ 
 

 
 
‘สุทิน’ เผยฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติแก้ รธน.5 ประเด็น เร็วสุด 11 มิ.ย. คาดสมาชิกเข้าชื่อครบวันนี  
 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประสานงานพรครร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 
ของพรรคเพ่ือไทยมี 5 ร่างตามเดิม เช่น การแก้มาตรา 256 กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ,  ระบบเลือกตั ง, อ้านาจ ส.ว.
ในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี ก้าลังอยู่ในขั นตอนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของ ส.ส. โดยมีทั ง ส.ส.เพ่ือไทย 
และ ส.ส.ในพรรคการเมืองฝ่ายค้านร่วมลงชื่อ คาดว่าวันนี จะลงชื่อครบตามกรอบกฎหมาย และพร้อมที่จะยื่นต่อ
ประธานรัฐสภาเพ่ือพิจารณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้ โดยก้าลังหารือกัน ว่าจะยื่นในวันที่ 11 มิถุนายน
หรือ ยื่นในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี  
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2768730  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://siamrath.co.th/n/251694 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6446380  
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พฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น. 
"ชวน" ถก "พรเพชร" เคาะวันประชุมร่วมรัฐสภาแก้ รธน. 
“ชวน” หารือประธานวุฒิสภา เคาะวันประชุมร่วมรัฐสภา ถกแก้ไข รธน. ยึดมาตรการเข้มป้องโควิด 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายสุทิน คลัง
แสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) 
เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ของพรรคเพ่ือไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า จะต้องหารือว่ามีการยื่นเรื่อง
ดังกล่าวเมื่อไหร่ เบื องต้นได้มีการหารือกับนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ว่า การประชุมร่วมรัฐสภาต้องรีบ
ก้าหนดวันเวลา เพราะว่าเวลานี มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.
บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอค้างไว้อยู่ เพราะฉะนั นจะบรรจุในวันใดต้องมีการหารือกับฝ่ายค้านด้วยว่า
จะยื่นเมื่อไหร่ เพ่ือบรรจุวาระพร้อมกันไป 
 เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านเตรียมที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 11 มิ.ย. หรือวันที่ 14 มิ.ย.นี  นั น  
นายชวน กล่าวว่า สมมุติถ้ายื่นเร็วจะสามารถก้าหนดวันประชุมได้พร้อมกัน เพราะว่าวันที่ก้าหนดเอาไว้คร่าวๆ คือ วันที่ 
22 มิ.ย. หรือไม่ก็วันที่ 29 มิ.ย. 64 หรือทั งสองวัน เนื่องจากมีกฎหมายอ่ืนที่ค้างการพิจารณาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ประชามติ หรือกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ทั งนี  สิ่งส้าคัญคือมาตรการป้องกันโควิด -19 เนื่องจากการประชุมจะมีคน
จ้านวนมาก จึงต้องมีการหารือกับประธานวุฒิสภาว่า ต้องมีความระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องที่มีการลงคะแนนบ่อยๆ ก็
อาจจะมีปัญหาพอสมควร เช่น กฎหมายประชามติ ที่ต้องลงคะแนนเกือบทุกมาตรา ดังนั นก้าลังหารือกันอยู่ว่าจะใช้
มาตรการใดเพ่ือไม่ประมาท แต่เชื่อว่าสมาชิกทั งสองสภาไม่ได้เป็นผู้แพร่เชื อ ย ้าว่าจะต้องเข้มงวดและป้องกันอย่างดีที่สุด 
 ทั งนี  มีรายงานว่า พรรคเพ่ือไทยและพรรคฝ่ายค้าน จะยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญให้กับประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 มิ.ย. นี  เวลา 10.30 น. ที่รัฐสภา. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/848996  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2769667  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6446464   

https://www.dailynews.co.th/politics/848996
https://www.matichon.co.th/politics/news_2769667
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10 มิถุนายน 2564 
'ชวน' คาด บรรจุ ญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ของ 'ฝ่ายค้าน' ได้พร้อมกับ ญัตติ ของ 'พปชร.' 
 

 
 
ประธานรัฐสภา ระบุ หากฝ่ายค้านยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญได้เร็ว บรรจุให้พิจารณาได้พร้อมกับ ญัตติของพปชร. จ่อ
นัดประชุมพิจารณาปลายมิถุนายน นี้ 
      นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการนัดประชุมรัฐสภา เพ่ือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ล่าสุดพรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นญัตติขอแก้รัฐธรรมนูญ วันที่15 มิถุนายนนี  ว่า หากฝ่ายค้านยื่นญัตติได้เร็ว สามารถบรรจุ
ไปพร้อมกันกับญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และคณะเป็น
ผู้เสนอ ได้ เพราะเบื องต้นก้าหนดว่าจะนัดประชุม วันที่ 22 มิถุนายน หรือ วันที่ 29 มิถุนายนนี  หรืออาจนัดทั ง2 วัน 
เพราะมีร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ค้างพิจารณา อาทิ ร่างพ.ร.บ.ประชามติ, ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
 "สิ่งส้าคัญคือมาตรการป้องกันโควิด-19 เนื่องจากการประชุมจะมีคนจ้านวนมาก จึงต้องมีการหารือกับ
ประธานวุฒิสภาว่า ต้องมีความระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องที่มีการลงคะแนนบ่อยๆ ก็อาจจะมีปัญหาพอสมควร เช่น 
กฎหมายประชามติ ที่ต้องลงคะแนนเกือบทุกมาตรา ดังนั นก้าลังหารือกันอยู่ว่าจะใช้มาตรการใดเพ่ือไม่ประมาท แต่เชื่อ
ว่าสมาชิกทั งสองสภามาได้เป็นผู้แพร่เชื อ ย ้าว่าจะต้องเข้มงวดและป้องกันอย่างดีที่สุด” นายชวน กล่าว 
 ผู้สื่อข่าวถามถึงความเห็นต่อกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ต้าหนิ 
ส.ส.ที่น้าตัวผู้ต้องหา คือ นายไชย์พล สุภา ผู้ต้องหาคดีเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตน้องชมพู่แถลงข่าวที่รัฐสภา  นายชวน 
กล่าว่า เรื่องความเหมาะสมหรือไม่ เป็นเรื่องส่วนบุคคล ส่วนกรณีที่มีประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะะกรรมาธิก าร 
เพ่ือขอความเป็นธรรมนั น ตนมองว่าสภาเป็นพื นที่สาธารณะ และคนที่เข้ามาในพื นที่จะเกี่ยยวกับสภาหรือไม่ต้องดูว่ามา
ด้วยภารกิจอะไร ที่สภาท้าได้  และทั่วไปคนที่มีปัญหาสามารถขอพ่ึงสภาได้ เพราะมีกรรมาธิการแต่ละชุดท้าหน้าที่ ส่วน
กรณีท่ีเกิดขึ นนั นเป็นเรื่องส่วนบุคคล. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942888  
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11 Jun 2021 05:30 น. 
4 ส.ส. เสียบบัตรแทนกัน ลุ้นพ้นเก้าอ้ี - คุก10 ปี - เว้นการเมืองตลอดชีพ 
 

 
 
4 ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ลุ้นพ้นเก้าอ้ี-คุก10 ปี-เว้นการเมืองตลอดชีพ : รายงานหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 
3,687 หน้า 10 วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2564 
 กรณี “ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน” ในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบ ประมาณ พ.ศ. 
2563 วงเงิน 3.2 ล้ านล้านบาท วาระที่  2 และวาระ 3 ที่มีขึ นระหว่างวันที่  10-11 ม.ค.  2563 เริ่มปรากฏ 
ผลแห่ง “กรรม” ขึ น เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี มูล 4 ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 
อันประกอบด้วย จากพรรคภูมิใจไทย 3 คน คือ นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง, นางนาที รัชกิจประการ อดีต ส.ส.
บัญชีรายชื่อ และ นายภูมิศิษฐ์ คงมี ส.ส.พัทลุง  จากพลังประชารัฐ 1 คน คือ น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. 
 โดยป.ป.ช.มีมติชี มูลความผิด นายฉลอง นายภูมิศิษฐ์   นางนาที ในความผิด พ.ร.บ.กาป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ที่บัญญัติไว้ว่า  
 “เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต้าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ้านาจใน
ต้าแหน่ง หรือหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่ 1-10 ปี หรือ ปรับตั งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั งจ้าทั งปรับ” โดยคดีอาญา ป.ป.ช.จะ
ส่งให้อัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง นอกจากนี  ยังมีความผิด “จริยธรรม
ร้ายแรง”  ซึ่งป.ป.ช.จะส่งให้ศาลฎีกาโดยตรง  
 นอกจากนี  ป.ป.ช.ยังมีมติชี มูล น.ส.ธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส. กทม.กรณีฝากบัตรให้ผู้อ่ืนเสียบแทน
ระหว่างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 แม้ น.ส.ธนิกานต์ จะอ้างว่าเหตุที่ไม่อยู่ในห้องประชุมเพราะไป
ร่วมงานเสวนารายการหนึ่งที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง แต่เหตุผลไม่สามารถหักล้างข้อกล่าวหาได้ จึงมีมติชี มูลในความผิด
ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 มาตรา 172 เช่นเดียวกัน โดยป.ป.ช.จะส่งให้อัยการเพ่ือส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง และยังมีความผิดจริยธรรมร้ายแรง ซึ่งจะส่งให้ศาลฎีกาโดยตรง  
  ส่วน นางภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ และ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลัง
ประชารัฐ ป.ป.ช.พิจารณาแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน ไม่มีพฤติการณ์ เนื่องจากพยานระบุว่า เห็นแค่ถือบัตร 2 ใบ
แต่ไม่เห็นว่ามีการเสียบบัตรแทนกัน จึงไม่ผิดทั งอาญาและไม่ผิดจริยธรรม แต่ผิดเฉพาะข้อบังคับที่ประชุมสภาฯ จึงส่ ง
เรื่องไปยังประธานรัฐสภาด้าเนินการ 
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นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เปิด โปงเรื่อง “ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน” ออกมาระบุว่า 
คิดว่า 3-4 เดือน ก็น่าฟ้องได้ เพราะคดีนี ไม่ซับซ้อนอะไร  
  ส่วนความผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 226 ประกอบมาตรา 235  ป.ป.ช.
ฟ้องยังศาลฎีกาได้เลย โดยไม่ต้องส่งอัยการ คดีนี ก็จะเร็วกว่าคดีตามมาตรา 157 ใช้เวลา  1-2 เดือน ก็น่าจะฟ้องได้ เมื่อ
มีการฟ้องคดีแล้ว ศาลฎีกาอาจสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ เหมือนที่เคยสั่งมา เช่น กรณี ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส .
ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 
 ส้าหรับโทษความผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 ระบุว่า ในกรณีที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องต่อศาลฎีกาว่า ผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
หากศาลฎีกาประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีค้าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาจะ มีค้าสั่ง
เป็นอย่างอ่ืน  และหากศาลฎีกามีค้าพิพากษาว่า ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท้าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ผู้ต้อง
ค้าพิพากษาต้องพ้นจากต้าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั งของผู้นั น และให้
อ้านาจศาลที่จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั งมีก้าหนดไม่เกิน 10 ปี ด้วยหรือไม่ก็ได้  และผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั ง 
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั งหรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มี
สิทธิด้ารงต้าแหน่งทางการเมืองใดๆ ด้วย 
“ติดคุก-เว้นวรรคการเมืองตลอดชีวิต” โทษหนักหนาสาหัสเอาการ อยู่ทีเดียว...  
  
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/politics/483396  
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11 มิถุนายน 2564 11:24 น.  
“ฝ่ายค้าน” เตรียมยื่นร่างแก้ รธน. 15-16 มิ.ย. ดักคอ “ประยุทธ์” อย่าชิงยุบสภาแก้ รธน. - ผ่านงบ 65 ก่อน 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรค  
เพ่ือไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นญัตติพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า พรรค
ฝ่ายค้านจะเตรียมยื่นญัตติในวันที่ 15 มิ.ย. หรือวันที่ 16 มิ.ย. ขณะนี ในส่วนร่างของพรรคเพ่ือไทยได้ด้าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านยังมีประเด็นที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ดังนั นจะหารือกันในวันที่ 14 มิ.ย. เพื่อ
สรุปประเด็นต่างๆ ว่ามีความคิดเห็นตรงกัน และไม่ตรงกันอย่างไร เพ่ือช่วยกันได้ ส่วนของพรรคเพ่ือไทยตัวร่างสะเด็ด
น ้าแล้ว และยังยืนยันว่า 5 ร่างของเราที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในภาพรวม ยกเว้นในหมวด 1 และหมวด 2 และแก้ใน
รายมาตราอีก 4 ร่าง ตอนนี  ส.ส.เพ่ือไทยได้ลงรายชื่อครบแล้วประมาณ 100 กว่าคนและพร้อมที่จะยื่นแล้ว แต่เพ่ือ
ความรอบคอบจึงอยากฟังความคิดเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย เพราะถือว่าเราเดินทางร่วมกันมานาน จึงต้องเคารพ
ซึ่งกันและกัน 
 เมื่อถามว่าหากมีการชิงยุบสภาก่อนมีการแก้รัฐธรรมนูญ 2560 นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนอยากให้รัฐบาล
มีความจริงใจ รัฐธรรมนูญฉบับนี มีความจ้าเป็นที่จะต้องแก้ไข จึงอยากให้รัฐธรรมนูญผ่านไปก่อน หลังจากนั นจะท้าอะไร
ค่อยว่ากัน ส่วนระยะเวลาในการแก้ไขหากเป็นร่างของพรรคพลังประชารัฐแก้รายมาตราจะใช้เวลาไม่เกิน 4 เดือนเพราะ
ไม่ต้องท้าประชามติ ถ้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี เข้าที่ประชุมสภาวันที่ 22 มิ.ย.จริง น่าจะเสร็จก่อนสิ นปี ดังนั นแม้จะ
ยุบสภาในสถานการณ์อะไรต่างๆ แต่ควรให้เรื่องการพิจารณางบประมาณผ่านไปเรียบร้อยก่อน โดยงบประมาณจะผ่าน
ได้ก็ประมาณเดือนก.ย. เนื่องจากงบประมาณแผ่นดินเป็นเรื่องส้าคัญ จะท้าอะไรก็ค่อยว่ากันไป 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/252017  
 
 
 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/n/252017
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210611/d5b68008adf83e9364926aeb37208228a4a36fb5d4d4466f3477dedd2a9b0d31.jpg?itok=oDvVk6Fp
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11 มิถุนายน 2564 
'พท.' ยันไร้ 'งูเห่า' ทุกคนยังอยู่ครบ ลั่นพร้อมเลือกตั้ง เชื่อได้ ส.ส. มากขึ้น 
 

 
  
"ประเสริฐ" ยัน พท. ไร้งูเห่า วาระ พ.ร.ก.กู้5แสนล้าน แจง ส.ส. แจ้งลาก่อนโหวต เชื่อ ทุกคนยังอยู่กับพรรค เตรียม 
จั ด ป ร ะ ชุ ม ใ หญ่  เ ร็ ว ๆ นี้  รั บ  ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง  ก ก . บห . เ ล็ ก น้ อ ย  เ พิ่ ม บ า งต า แ ห น่ ง เ ท่ า นั้ น  จ่ อ  
ยื่นร่างแก้รธน. 15-16 มิ.ย.นี้ ลั่น พร้อมเลือกตั้ง แม้รธน.ไม่เสร็จ โว ได้ส.ส.มากกว่าเดิม 
 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงเสียงโหวตของ ส.ส.เพ่ือไทย ที่หายไปใน
การลงคะแนน พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านว่า ทุกคนได้แจ้งลาก่อนโหวตเเล้วด้วยติดภารกิจ และลาป่วยไปพบแพทย์ เป็น
เหตุผลที่รับฟังได้  เช่น นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ แจ้งติดภารกิจต่างจังหวัดและนัดประชาชนไว้ อีกทั ง
เข้าใจว่าการโหวตจะเกิดขึ นในวันที่ 9 มิถุนายน ทั งนี  ทางพรรคได้จากเวลาการอภิปรายให้ ส.ส. อย่างเต็มที่ภายใต้เวลา
ที่ได้รับการจัดสรรมา โดยไม่มีการกีดกันใดๆ ยืนยันไม่มีปัญหาเรื่อง ส.ส. ถูกดูด และไม่กังวล เชื่อทุกคนจะอยู่กับพรรค
เพ่ือไทย แม้พรรคพลังประชารัฐจะไปจัดประชุมที่ จ.ขอนแก่น เพราะถือเป็นการประชุมตามกฎหมายก้าหนด และพรรค
พลังประชารัฐก็มี ส.ส.ในขอนแก่นเช่นกัน 
นายประเสริฐ กล่าวว่า ทางพรรคเพ่ือไทยก็เตรียมที่จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีพรรคเร็วๆนี  โดยยอมรับว่ามีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคเล็กน้อย โดยเพ่ิมบางต้าแหน่งเท่านั น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต้าแหน่งที่
มีอยู่ในปัจจุบัน 
 นายประเสริฐ กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยเตรียมยื่นรางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในวันที่ 15-16 มิถุนายน
นี  โดยร่างของพรรคเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จะให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 5 พรรคได้ร่วมพิจารณาก่อน ซึ่งก้าลังนัดหารือ
ครั งสุดท้ายในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน โดยทั ง 5 ร่างแรก เป็นร่างแก้ไขเพ่ิมเติมในภาพรวมยกเว้นหมวด1- 
2 ส่วนอีก 4 ร่างเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมแบบรายมาตรา ซึ่งม ีส.ส. เข้าชื่อเสนอแล้วกว่า 100 คน 
 นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ตนยอมรับว่าตอบยาก เรื่องการยุบสภาของนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะด้าเนินการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจให้ด้าเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จก่อนประกาศ
ยุบสภา  เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี มีความจ้าเป็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุง โดยคาดว่ากระบวนการในการแก้ไขจะใช้เวลา
ด้าเนินการไม่เกินภายในปีนี เนื่องจากร่างของพรรคพลังประชารัฐเป็นการแก้ไขแบบรายมาตรา  อาจจะใช้ระยะเวลาไม่
เกิน 4 เดือน เพราะไม่ต้องท้าประชามติ 
 
 
  
  

https://www.mgid.com/ghits/8193508/i/57417933/0/pp/1/1?h=ZVrA34Yt-t_c8DbdDqbrzyuMVKTE9i6BouQbtNGpkgL8YS6iVrEPIh6EcuH4EgBB&rid=a9393f0e-ca6e-11eb-a192-08f1eaedc352&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=kbfUisFkONm0
https://www.mgid.com/ghits/8193508/i/57417933/0/pp/1/1?h=ZVrA34Yt-t_c8DbdDqbrzyuMVKTE9i6BouQbtNGpkgL8YS6iVrEPIh6EcuH4EgBB&rid=a9393f0e-ca6e-11eb-a192-08f1eaedc352&ts=bangkokbiznews.com&tt=Referral&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&muid=kbfUisFkONm0
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 "ไม่กังวลหากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจยุบสภา ก่อนที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะด้าเนินการแล้วเสร็จ เพราะมี
ความพร้อมในการลงสนามเลือกตั ง แม้จะต้องด้าเนินการภายใต้กฎกติกาตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 หรือแม้แต่แก้ไข
รัฐธรรมนูญแล้ว พรรคเพ่ือไทยก็มีความพร้อมการสู้ศึกเลือกตั ง แต่เห็นว่าประเด็นส้าคัญคือจะต้องให้กฎหมาย
งบประมาณปี 2565 ประกาศบังคับใช้ไปก่อน พรรคเพ่ือไทยมั่นใจว่าจะได้ ส.ส.มากกว่าเดิม ทั ง ส.ส.เขต-ส.ส.บัญชี
รายชื่อ มี 400 เขตก็จะส่งครบแบบเขตทั งหมด และไม่กังวลว่า ส.ส.พรรคเพ่ือไทยจะถูกดูดไปอยู่พรรคไทยสร้าง
ไทย" นายประเสริฐ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942971  
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11 มิถุนายน 2564 11:40 น.  
“ประเสริฐ” ไม่หว่ัน พปชร. จัดประชุมที่ขอนแก่น ยันไม่กังวลกระแสดูด ส.ส. พร้อมส่งครบ 500 เขต 
 

 
 
 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย 
กล่าวถึงกรณีที่ 7 ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ไม่ลงมติพ.ร.ก. ให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงินไม่เกิน 5 แสนล้านบาท ว่า หลายคนมีการแจ้ง
ล่วงหน้าต่อทางพรรคเพ่ือไทยว่าติดภารกิจ และเหตุผลหลายคนก็ฟังขึ น เช่น ลาไปพบแพทย์ ยืนยันไม่เกี่ยวกับการย้าย
พรรค เพียงแต่ว่าหลายคนติดภารกิจ 
 เมื่อถามว่ากรณีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือไทย เปิดเผยว่าได้ขอเวลาทางพรรค 1 
ชั่วโมงในการอภิปรายพิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน เพราะอ้างว่าพรรคไม่ให้เวลา 30 นาทีเป็นความขัดแย้งภายใน
พรรคเพ่ือไทยหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า พรรคเพ่ือไทยเปิดกว้างให้สมาชิกทุกคนได้อภิปรายอยู่แล้ว แต่ครั งนี  ได้
เวลาค่อนข้างจ้ากัด และมีการก้าหนดเวลาให้สมาชิกภายในพรรคอภิปรายได้ไม่เกิน 10 นาที ตนได้บอกกับนายศรัณย์
วุฒิแล้วว่า หากจะใช้เวลาตามที่ระบุมาขอให้เป็นคราวหน้า ซึ่งนายศรัณย์วุฒิก็เข้าใจดี ยืนยันว่าไม่ความขัดแย้งอย่าง
แน่นอน 
 เมื่อถามว่ากรณีกระแสการดูด ส.ส. ที่พรรคพลังประชารัฐจะจัดประชุมพรรคที่จังหวัดขอนแก่นนั นอาจ
เป็นการดูดฐานเสียงหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติพรรคการเมืองจะต้องมีการประชุมสามัญประจ้าปีอยู่
แล้ว ความจริงแต่ละพรรคต้องเริ่มจัดประชุมในเดือนเม.ย. แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 แต่ละพรรคก็ได้เลื่อน
ออกไป ซึ่งการที่แต่ละพรรคไปประชุมตามภาคต่างๆ เป็นเรื่องปกติ ส่วนตัวไม่ได้กังวลเรื่องการดูดส.ส.แต่อย่างใด เพราะ
ได้มีการท้าความเข้าใจกับสมาชิกภายในพรรคเรื่องการอยู่ร่วมกันและเรื่องอุดมการณ์ ฉะนั น ตนยังมั่นใจว่าสมาชิกทุ ก
คนภายในพรรคยังอยู่กับพรรคเพ่ือไทย และเร็วๆนี พรรคเพ่ือไทยก็จะมีการประชุมใหญ่เช่นกัน ซึ่งการประชุมใหญ่ครั งนี 
จะมีการปรับโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยเล็กน้อย 
 เมื่อถามถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับไทม์ไลน์การท้างานใน 1 
ปีนั น อาจจะมีการยุบสภาในช่วงกลางปีหน้าหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า คิดว่ายังไม่แน่นอน เพราะอาจจะเป็น
อารมณ์ในช่วงนั นๆ จึงพูดเช่นนั น ที่ผ่านมายกตัวอย่างเก่าๆ เช่น เรื่องเลือกตั งหากย้อนมาตั งแต่ช่วงที่มีการปฏิวัติในปี 
57 ที่จะมีการเลือกตั งในปีนั นๆ ก็เลื่อนมาตลอด รวมถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ท้าไม่ได้สักที ตนคิดว่าการให้
สัมภาษณ์ก็เป็นเรื่องอารมณ์นายกฯ แต่ก็รับฟังเอาไว้ อย่างไรก็ตามส้าหรับเรื่องการเลือกตั ง ยืนยันว่าพรรคเพ่ือไทยมี  
 
 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210611/2c681e4f1026dce948edd09900f3beff91696df177cad5bb8fab57ee529324dc.jpg?itok=JOeeviWl
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ความพร้อมและมั่นใจมาก โดยจะส่งผู้สมัครให้ครบทั ง 350 เขต แต่จากการเลือกตั งที่ผ่านมาพรรคเพ่ือไทยส่งส.ส.ไม่
ครบทุกเขต โดยส่ง 250 เขตเท่านั น แต่หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่าน พรรคเพ่ือไทยก็ยืนยันว่าจะส่งผู้สมัครทั ง 400 
เขตและมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั งแน่นอน รวมทั งมั่นใจว่าส.ส.ของพรรคทุกคนยังอยู่กับเราครบ เพราะพรรคเพ่ือไทย
เป็นสถาบันการเมืองที่มีความมั่นคง 
 ด้าน นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า ถ้ามีการยุบสภาเพ่ือให้มีการ
เลือกตั ง ต่อให้ไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญและมีระบบเลือกตั งเหมือนเดิมก็มั่นใจว่าพรรคเพ่ือไทยจะได้จ้านวนส.ส.ทั ง 2 
ระบบมากกว่าเดิม 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/252021  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง   : https://www.dailynews.co.th/politics/849111  
 
 
  

https://siamrath.co.th/n/252021
https://www.dailynews.co.th/politics/849111
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วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 12:09 น. 
แฉเพื่อไทย “ศรัณวุฒ”ิ อึดอัด หวานอมขมกลืน กับผู้มีอ านาจใหม่ 
 

 
 
ส.ส.ฝีปากกล้า ศรัณย์วุฒิ พรรคเพื่อไทย เผยอึดอัดใจกับผู้มีอ านาจในพรรค เห็นใจ ทักษิณ ถูกโหน เผยมี
นักการเมืองขาใหญ่พรรคยักษ์ดีลเข้าพรรค 
 วันที่  11 มิถุนายน 2564 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์ เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือไทย ให้สัมภาษณ์ 
ในรายการเจาะลึกท่ัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์ ถึงการไม่มาลงมติพระราชก้าหนด (พ.ร.ก.) ให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยเปิดใจว่าอึดอัดกับการท้างานกับผู้มีอ้านาจในพรรคเพ่ือไทย 
 “ผมอึดอัดใจ ผมขอเวลาทางพรรค 1 ชั่วโมง แต่พรรคยืนยันว่าไม่ให้ ให้เวลาแค่ 30 นาที เตรียมชาร์ต 
เตรียมประเด็นเยอะแยะ เวลาเราไล่บี รัฐบาลเราก็ต้องอธิบายว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร เสนอแนะแก้ปัญหาอย่างไร ไม่ใช่ติ
อย่างเดียว ต้องสอนมวยรัฐบาลด้วย ผมคิดว่ามีผู้บริหารพรรคไม่กี่คนใช้อ้านาจบาตรใหญ่ และตัดสินเช่นนั น ผมจึง
ตัดสินใจไม่อภิปรายเลยทั งเรื่องงบประมาณ 2565 และ พ.ร.ก.กู้เงิน” นายศรัณย์วุฒิ กล่าว 
 นายศรัณย์วุฒิ กล่าวว่า ตนเรียนตรงๆ ว่าอึดอัด เป็นความอึดอัดเฉพาะที่ เฉพาะเรื่อง และเฉพาะคน 
อุดมการณ์ของพรรคยังดี และตนก็เคารพนายทักษิณ ชินวัตร ที่เป็นขวัญใจของคนไทยทั งประเทศ และสิ่งดี ๆ ในพรรค
ก็ยังมี แต่ผู้บริหารบางคน บางกลุ่มแย่มาก 
 บางทีเราออกความเห็นแรง ๆ ก็เข้าใจผิดว่าเราจะย้ายพรรคหรือไม่…ไม่ใช่ แต่มันต้องรับฟังกันบ้าง 
เตือนสติผู้มีอ้านาจในพรรค ถ้าบริหารแบบนี หากไม่ใช่นายศรัณย์วุฒิ และเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวเขาไปหมด บอกให้เลย 
บางครั งไม่เข้าใจว่าการเมืองบางครั งต้องแกล้งยอมแพ้ศึก เพ่ือชนะสงครามเพียงครั งเดียว แต่นี่จะไปชนะศึกเขาอย่างนั น
อย่างนี  แล้วไปเป็นลูกไล่เขาเปล่า ๆ เกมการเมืองไม่ทันคน ไม่ได้ต่อว่าทั งพรรค คนเก่ง ๆ ดี ๆ ก็มี แต่ไม่มีอ้านาจการ
ตัดสินใจบางอย่าง 
 “ต้องเห็นใจนายทักษิณ เพราะอยู่ไกล ต้องอาศัยคนบางคนที่ถือว่าต้องใช้ประโยชน์ แต่เขาก็ใช้อ้านาจของ
นายทักษิณมาบริหารแบบผิด ๆ” นายศรัณย์วุฒิ กล่าว 
 ผู้ด้าเนินรายการถามว่า คนที่มาชวนย้ายพรรคเป็นนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง หรือ ร.อ.ธรรมนัส  
พรหมเผ่า รมช.เกษตร นายศรัณย์วุฒิ กล่าวว่า เอาเป็นว่าเป็นเบอร์ใหญ่ยักษ์เลยแล้วกัน เมื่อถามย ้าว่า เป็นคนของพรรค
พลังประชารัฐหรือไม่ นายศรัณย์วุฒิ ตอบว่า “ทุกพรรคครับ แต่เราต้องยึดมั่นอุดมการณ์ ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดก็
ต้องยอมหวานอม ขมกลืน” 
 อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-688800  
 

https://delivery.adnuntius.com/c/rzh-9rhHbbvEulDb3lNI-i4p39XffUYsNIh_hKiw2KUAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLV9ilq_ySVx-JabqKe4-k8RhRNVD-Us3fkaa_Ri9MzlCLeh929gO161mMxT4ZhQ7w2OEs9hyqOKB1zWZCmCGnyOXpGoHFqrdnbIJnQWh0X5FAA9sX_RMy4eiXUrnFsbzEbko5W1veYxuUXE0oxKfOoEpZXrMYa41rAfE-d5PJHSwjpGjMY-HkzoloiKMgMwsVro8MtOwiRI5iRXHv9e2c4g_VpfbgumBWIoVgWO01Oc_o96LMTKq1jDad7Wyf_PPMXYzbj-rNUQpfnbR5rtTpd3m2WyyeKL1ksp8o4odU8YKbcPnV36CnNHBU3hNnx0ntSObf6u1OqA?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FEKHBOPqty
https://delivery.adnuntius.com/c/rzh-9rhHbbvEulDb3lNI-i4p39XffUYsNIh_hKiw2KUAAAAQCtjQz9kbGWD4nuZy3q6HaHGLV9ilq_ySVx-JabqKe4-k8RhRNVD-Us3fkaa_Ri9MzlCLeh929gO161mMxT4ZhQ7w2OEs9hyqOKB1zWZCmCGnyOXpGoHFqrdnbIJnQWh0X5FAA9sX_RMy4eiXUrnFsbzEbko5W1veYxuUXE0oxKfOoEpZXrMYa41rAfE-d5PJHSwjpGjMY-HkzoloiKMgMwsVro8MtOwiRI5iRXHv9e2c4g_VpfbgumBWIoVgWO01Oc_o96LMTKq1jDad7Wyf_PPMXYzbj-rNUQpfnbR5rtTpd3m2WyyeKL1ksp8o4odU8YKbcPnV36CnNHBU3hNnx0ntSObf6u1OqA?ct=2501&r=https%3A%2F%2Fm.ais.co.th%2FEKHBOPqty
https://www.prachachat.net/politics/news-688800
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วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - 15:18 น. 
 “นิพิฏฐ์” เปรียบ ส.ส. เสียบบัตรแทน เหมือนพวกปล้นร้านทอง ย้ าโทษทั้งอาญา - จริยธรรม 
 

 
 
“นิพิฏฐ์” เปรียบ ส.ส.เสียบบัตรแทน เหมือนพวกปล้นร้านทอง ย้ ามีโทษทั้งอาญา-จริยธรรม 
 วันนี  (10 มิ.ย.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อเขียนถึงกรณี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี มูล 3 ส.ส.ภูมิใจไทย กับ 1 ส.ส.พลังประชารัฐ กรณี
เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า 
“จริยธรรมส.ส.กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 
-มี ส.ส.บางท่านออกมา แถลงว่า 
1.สภาผู้แทนราษฎรก็มีกรรมการจริยธรรมเป็นของตัวเอง (ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ประมวลจริยธรรม ของส.ส. 
เมื่อ 7 ก.พ. 2563 ) ท้าไมไม่สอบสวนเอง ท้าไมต้องให้ป.ป.ช. เป็นคนสอบ และลงโทษส.ส. ผมในฐานะคนนอกขอ 
“สอด” ก็แล้วกัน ขอตอบว่า การร้องเรียนว่า ส.ส.ท้าผิดจริยธรรม สามารถร้องเรียนได้ 2 ช่องทาง 
1.ร้องผ่านกรรมการจริยธรรมของสภา 
2.ร้องผ่านป.ป.ช. ในกรณีการเสียบบัตรแทนกัน ตอนเกิดเหตุยังไม่มีกรรมการจริยธรรมของสภา มีแต่คณะกรรมาธิการ
กิจการสภา ซึ่งได้เรียกผมไปสอบ และมีมติว่า จะไม่สอบส.ส.ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องนี  แต่ได้ส่งเรื่องให้ป.ป.ช.ไปสอบเอง 
ผมก็ไม่ติดใจอะไร ก็บอกท่านว่า ผมก็ไม่เคยร้องเรียนใครเลย และผมก็ไม่ได้ร้องกรรมาธิการด้วย แต่กรรมาธิการเชิญผม
มาสอบเอง ผมก็ต้องมาตามที่ท่านเรียก 
-กล่าวโดยสรุป เรื่องนี  คณะกรรมการจริยธรรมสภา และกรรมาธิการกิจการสภาไม่สอบ เรื่องจึงไปถึงป.ป.ช. 
2. เรื่องจริยธรรม ซ ้าซ้อนกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือไม่ ตอบว่า ไม่ซ ้าซ้อนกัน เหมือน
ข้าราชการยักยอกเงินหลวงนั่นแหละครับ มันผิดทั งอาญาและผิดทั งวินัย แต่หากส.ส.ขับรถโดยประมาทชนคนตาย อย่าง
นี ผิดอาญาอย่างเดียวไม่ผิดจริยธรรม ท้าไมการที่ส.ส.กดบัตรแทนกันผิดจริยธรรม และผิดอาญาด้วย ก็ให้ไปดู
รัฐธรรมนูญ มาตรา 114, 115,120,128 และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2563 ข้อ 6,7,8,14 
กฎหมายป.ป.ช. มาตรา 4 และ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 
 ผมขี เกียจเขียนอธิบายมันยาว ท้าไป-ท้ามา อย่าเอาผมเป็นจ้าเลยนะครับ ผมเหมือนต้ารวจที่ไปจับโจร
ปล้นร้านทอง ใครเป็นโจรก็อย่าโกรธผม ควรโทษตัวเองมากกว่า 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2769068  
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/o3130a2ff84867c8062f2a1874fec12a1_4620693218518119390_%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%96%E0%B9%91%E0%B9%90_0.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/o3130a2ff84867c8062f2a1874fec12a1_4620693218518119390_%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%96%E0%B9%91%E0%B9%90_0.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2769068
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/o3130a2ff84867c8062f2a1874fec12a1_4620693218518119390_%E0%B9%92%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%96%E0%B9%91%E0%B9%90_0.jpg
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10 มิถุนายน 2564 - 15:35 น. 
นิทานเซราะกราว "ราชสีห์" กับ "หนู" 
 

 
 
นิทานอีสานใต้ "หนูช่วยราชสีห์" เกมลับลวงล่อของใคร เรื่องนี้ต้องขยาย  
 พักนี  ผู้ติดตามข่าวสารการเมือง อาจต้องไปหานิทานอีสปมาอ่าน เพราะรัฐมนตรีบางคนพยายามน้านิทาน
เรื่องราชสีห์กับหนู มาเปรียบเปรยกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล 
 ในนิทานที่เล่ากันมา ราชสีห์ถูกหนูรบกวน เลยตะปบเจ้าหนู หวังจะฆ่าหนูให้ตายแต่หนูวอนขอชีวิต 
ราชสีห์เลยปล่อยไป วันถัดมา ราชสีห์ติดบ่วงของนายพราน หนูก็มาช่วยกัดแทะเชือกจนขาด สุดราชสีห์ก็เป็นอิสระ 
 บังเอิญหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย มีชื่อเล่นว่า “หนู” นิทานอีสปเรื่องนี  จึงถูกน้ามาโยงเข้ากับเรื่องการเมือง
บ่อยครั ง 
 หลังศึกอภิปรายงบประมาณ 2565 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสาธารณสุข  
ให้สัมภาษณ์สื่อว่า “พรรคภูมิใจไทยไม่ได้อภิปรายอย่างราชสีห์แล้วโหวตอย่างหนู เพราะหนูนี่แหละที่ช่วยราชสีห์ ใน
นิทานอีสปไม่เคยบอกว่าราชสีห์ช่วยหนู มีแต่หนูที่ช่วยราชสีห์ และการโหวตร่างพ.ร.บ.งบฯปี 2565 ก็เรียบร้อยดี เพราะ
เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งการอภิปรายเป็นการเสนอความคิดเห็นเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ถือว่าแฟร์ดี” 
 หากเปรียบเวทีสภาเป็นเวทีมวย ปรากฏว่า นักมวย ค่ายศิษย์เนวิน เจอกองเชียร์โห่กันเกรียวกราว เพราะ
ชกไม่สมศักดิ์ศรี 
 เนื่องจากระหว่างศึกงบประมาณฯ ส.ส.ค่ายภูมิใจไทย โชว์ลีลา “ฝ่ายค้านในรัฐบาล” เรียกคะแนนนิยม
จากฝั่งประชาธิปไตย แต่ก่อนโหวตลงมติรับ-ไม่รับ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ กลับออกลีลาพลิ ว ท้าเอาหัวหน้าพรรคก้าว
ไกลฉุน จึงอภิปรายเหน็บแนมว่า “อภิปรายอย่างราชสีห์ โหวตอย่างหนู” ค้าพูดของอนุทินที่ว่า “หนูนี่แหละที่ช่วย
ราชสีห์” ฟังดูแล้วเหมือนทวงบุญคุณใครสักคน? 
 
ไม่แตกแถว 
 กลยุทธ์ในสภา “อนุทิน” มักอ้างว่า ส.ส.ภูมิใจไทย ที่วิพากษ์วิจารณ์นายกฯ ประยุทธ์ “รวบอ้านาจ” หรือ 
“ริบอ้านาจ” เป็นเรื่องการแสดงความเห็น ในฐานะผู้แทนประชาชน 
 เมื่อมีการวิเคราะห์บทบาทของภูมิใจไทย เหมือนตีกรรเชียงถอยหนีจากเรือเหล็ก ฝั่งบุรีรัมย์ก็อรรถาธิบาย
ว่า “จากการโหวตของพรรคภูมิใจไทย ที่เทใจผ่านงบปี 2565 แบบไม่มีแตกแถว” สะท้อนค้าพูดที่ว่า หนูจะช่วยราชสีห์ 
 “ขณะเดียวกันก็ปรากฏภาพความซี ย่้าปึ้กระหว่างเสี่ยหนูกับบิ๊กตู่ ทั งในสภา และนอกสภา เรียกว่า
บรรยากาศ 2 พรรคก้าลังชื่นมื่น ร่วมทุกข์ ร่วมสุข..” 
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 จากถ้อยแถลงจากฝั่งบุรีรัมย์ข้างต้น ก็มีค้าถามตามมาว่า “ซี ย่้าปึ้ก” จริงหรือ? ท้าไม พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงให้สัมภาษณ์ท้านอง “เสียความรู้สึก” กับ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล 
 การอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้  5 แสนล้าน ลูกชาย “เฮียตือ อ่างทอง” กรวีร์  ปริศนานันทกุล  ส.ส. 
ภูมิใจไทย ก็กระซวกนายกฯ ประยุทธ์อีกตามเคย “การกู้เงินในนาทีนี ไม่ใช่สิ่งส้าคัญที่สุด สิ่งส้าคัญกว่านั นคือ ต้องกู้หน้า
นายกฯ และรัฐบาล และสิ่งส้าคัญที่สุดคือ ต้องกู้ความเชื่อมั่น ถ้ากู้ความเชื่อมั่นกลับมาไม่ได้ ต่อให้กู้เงินอีกเท่าไรก็
แก้ปัญหาไม่ได้” 
 
อาการหลงหนู 
 เมื่องาน “มหกรรมกัญชา กัญชง 360 องศา เพ่ือประชาชน” ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.
บุรีรัมย์ “อนุทิน” ได้กล่าวถึงเพลง “หนูกัญชา” ซึ่งแต่งโดย แอ๊ด คาราบาว โดยยกเนื อเพลงท่อนหนึ่งว่า “ฉันเคยอ่าน
นิทานอีสป ที่ในตอนจบ หนูช่วยราชสีห์”  
 แอ๊ด คาราบาว ได้ยกย่องอนุทินเปรียบเสมือนหนู และประชาชนทุกคนเปรียบเสมือนราชสีห์ที่ยิ่งใหญ่ ใน
วันนี ที่ราชสีห์ช่วยหนูให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนฯ ดังนั น หนูเองก็จะต้องช่วยเหลือราชสีห์กลับคืน ในการท้าให้
ราชสีห์ลืมตาอ้าปาก 
 ย้อนไปช่วงก่อนจัดตั งรัฐบาล ระหว่างขั วพลังประชารัฐ กับขั วเพ่ือไทย ก้าลังแข่งกันฟอร์มรัฐบาล พรรค
ภูมิใจไทย ก็วางตัวเป็น “ทางเลือกท่ีสาม” ไม่เข้าข้างไหน 
 อนุทินแอบไปคุยกับนักข่าวบางกลุ่มว่า ตนและพรรคภูมิใจไทย เปรียบเสมือนหนู จะช่วยราชสีห์ ปลดล็อก
ตั งรัฐบาลได้ ไม่ว่าราชสีห์ฝั่งพลังประชารัฐ หรือเพ่ือไทย 
 จะว่าแล้ว อนุทินก็เล่นลับลวงพรางเอาใจกองเชียร์ ทั งที่ “ผู้มีบารมีเหนือพรรค” ได้ท้าข้อตกลงกับ “บ้าน
ป่ารอยต่อ” ไว้ล่วงหน้าแล้ว 
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/469939  
  

https://www.komchadluek.net/news/scoop/469939
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11 มิถุนายน 2564 00:10 น.   
"2บิ๊ก" ก าหนดเกม ! 

 
 
"สถานการณ์ข้างหน้าผมคิดคนเดียวไม่ได้ ต้องคิดกันหลายๆพรรค หลายๆคน ว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนและ
สถานการณ์เป็นอย่างไร 
 และในส่วนของพรรคพปชร. ทุกคนก็เห็นแล้วว่ามีความเข้มแข็งหรือไม่ แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการไปดูดใคร
เข้ามาอยู่กับพรรค สื่อคิดกันไปเองทั งนั น" 
 "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะ 
"ผู้จัดการรัฐบาล" ตอบค้าถามสื่อมวลชน เมื่อถูกซักถึงประเด็นร้อน ว่ามีความมั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอม โดยไม่มี
การยุบสภาก่อนใช่หรือไม่ และหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี  อย่าลืมว่า กระแสยุบสภาฯ และเลือกตั งใหม่ มีความ
เชื่อมโยงมาจาก การส่งสัญญาณจาก "บิ๊กตู่"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เองว่ารัฐบาล
เหลือเวลาท้างานอีก1ปี ขอให้ทุกกระทรวง เร่งสร้างผลงาน 
 เมื่อ "หัวหน้ารัฐบาล" เป็นฝ่ายจุดพลุว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเอง จึงไม่ต้องแปลกใจที่จะพบว่า 
ทั งกองเชียร์ -กองแช่ง ส.ส.ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ต่างพากันมีปฏิกิริยาต่อเรื่องดังกล่าวกันทันควัน ! 
ยิ่งเมื่อเวลานี  ดูเหมือนว่า รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ เองไม่มีห่วง ให้กังวลแล้ว เมื่อร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ผ่านความเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้วในวาระแรก ตามมาด้วย พ.ร.ก.ให้อ้านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน 5แสนล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ิมเติม พ.ศ.2564 ผ่านสภาฯไปได้อย่างฉลุยเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา ด้วยคะแนน 270 ต่อ 196 เสียง 
 แต่สิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนอยู่ที่ว่า แท้จริงแล้ว "ผู้ก้าหนดเกม" นั นคือฝ่ายรัฐบาล โดยเฉพาะ  
บิ๊กป้อมและบิ๊กตู่ ต่างหากว่าเมื่อใด คือ "เวลาที่เหมาะสม" ควรแก่การยุบสภาฯ เพ่ือเลือกตั งใหม่ ภายใต้ "ความ
ได้เปรียบ" ที่จะต้องมีชัยเหนือ ทุกพรรคการเมืองให้มากที่สุด  ไม่ว่าจะเป็น "พรรคฝ่ายค้าน"หรือ พรรคร่วมรัฐบาล
ด้วยกันเอง 
 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากนี  จึงจะเต็มไปด้วยความเข้มข้น ทั งในเบื องหน้า และเบื องลึก 
เพราะบรรดานักการเมือง ต่างอ่านเกมกันขาดไม่ด้อยไปกว่ากันว่า รัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ ไม่จ้าเป็นต้องอยู่จนครบ
เทอม ให้ครบ 4ปี เพราะ "เวลา" ย่อมไม่ใช่ "เงื่อนไข" ที่เหนือไปกว่า "สถานการณ์" ยิ่งอยู่นานจนครบเทอม แต่ยืนอยู่บน 
"กระแสลบ" โดนพรรคฝ่ายค้าน และฝ่ายแค้นไล่ถล่มจนไม่เหลือ "คะแนนนิยม" จะมีแต่ความเสียเปรียบ หมดทางที่จะ
กลับเข้าท้าเนียบฯกันอีกรอบ แต่หากประเมินแล้วว่า เมื่อใด ที่รัฐบาลสามารถ "กู้วิกฤตโควิด" จนได้ชัยชนะ บวกกับ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลิดอกออกผล การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟ้ืนได้ใหม่ เมื่อถึงเวลานั น ทั ง "บิ๊กป้อม -บิ๊กตู่" จะ
เป็นฝ่ายตัดสินใจ ต่างหาก ! 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/251811  

https://siamrath.co.th/n/251811
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20210610/24a04de48a13ce00b167a89e4faab62bd36297cbe9be28f9afe98ee2b9c86362.jpg?itok=ebuWYUNE
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11 มิ.ย. 2564 02:02    
จับตาประชุม พปชร. “ธรรมนัส” เข้าวิน รับภารกิจเลือกตั้ง !? 
 

 
 
 อาจเป็นเพราะยังเป็นช่วงบรรยากาศชุลมุน ฝุ่นยังคละคลุ้งก็เป็นได้ เพราะหลายเรื่องประดังประเดเข้ามา
พร้อมๆ กัน โดยเฉพาะแค่เรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่สาม และต่อเนื่องมาจนถึงเรื่อง “วาระแห่งชาติ
วัคซีน” ที่ปูพรมฉีดมาตั งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา และยังต้องมาเจอกับการอภิปรายใน ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2565 ที่เพ่ิงผ่านสภาฯวาระแรกไปแล้ว ตามมาด้วยการพิจารณาพระราชก้าหนดให้อ้านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินฯจ้านวน 5 แสนล้านบาท ที่ผ่านสภาฯไปหมาดๆ 
 แม้ว่าในภาพรวมจะยังผ่านไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะในร่างกฎหมายการเงิน ที่ถือว่าเป็นกฎหมายส้าคัญชี 
ชะตารัฐบาลในเสียงโหวตยังไม่มีใครแตกแถว คะแนนโหวตทิ งขาด ผ่านฉลุย ตรงกันข้ามมีแต่ฝ่ายค้านที่กลายเป็น 
“งูเห่า” เทเสียงมาให้นับสิบเสียง 
 อย่างไรก็ดี หากพิจารณากันตามสภาพก็ต้องบอกว่า “เสียทรง” ไปไม่น้อย โดยเฉพาะภาพการอภิปราย 
“ซักฟอก” และวิจารณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จากพรรค
ร่วมรัฐบาล ทั งพรรคภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์ แม้ว่าในที่สุดแล้วก็ยังโหวตสนับสนุนกันอย่างพร้อมเพรียงก็ตาม แต่
อย่างน้อยมันก็เป็นการแสดงอาการไม่พอใจผ่าน “ตัวแทน” จากการถูก “ลดอ้านาจ” และถูกรวบอ้านาจสั่งการ ในช่วง
เวลาส้าคัญทางการเมืองที่จะต้องหาคะแนนเสียงในกระทรวงสาธารณสุข ที่มีกลไกทั งงบประมาณ และบุคลากรจ้านวน
มากทั่วประเทศแบบนี  
 หากพิจารณาจาก “หน้าฉาก” ก็จะไม่เห็นค้าพูดรุนแรงออกมาจากปากของระดับแกนน้าพรรค อย่าง นาย
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แต่การที่บรรดาลูก
พรรคสายตรงลุกขึ นอภิปรายร่างกฎหมายงบประมาณ และ พ.ร.ก.เงินกู้อย่างรุนแรง ซัด “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา เข้าไปเต็มๆ มันก็มองอย่างอ่ืนไปไม่ได้ นอกจากได้รับ “ไฟเขียว” เป็นการส่งสัญญาณทางอารมณ์บางอย่างให้เห็น 
แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ “การแสดง” แต่ก็ต้องน้ากลับมาคิดกันบ้าง 
 ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวมทางการเมืองเวลานี  นอกเหนือจากความ “คุกรุ่น” ในพรรคร่วม
รัฐบาลแล้ว ยังมีการเคลื่อนไหวจากภายนอกสภาฯ ที่อย่างน้อยเห็นการโหมโรงเขย่าหนักหน่วงขึ นเรื่อยๆ จากเครือข่าย
โดยตรงและ แบบ “รวมการเฉพาะกิจ” ของ “โทนี่แม้ว” นายทักษิณ ชินวัตร ที่มีทั งออกมาขย่มรัฐบาล และ พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา แรงและถี่ขึ นเรื่อยๆ รวมไปถึงความบังเอิญที่สอดคล้องกับบรรดากลุ่มการเมืองหลายกลุ่มที่
เคลื่อนไหวสอดรับกันพอดีในภารกิจไล่ “ลุงตู่” ด้วยการกดดันให้ “ลาออก” อย่างเดียว โดย “ไม่เอายุบสภาฯ” 
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 อีกด้านหนึ่งส้าหรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาทีนี ถือว่า “เก๋าเกม” ไม่เบาอยู่แล้ว ไม่เช่นนั นคงไม่อยู่
ในอ้านาจต่อเนื่องมานานกว่า 7 ปี ก้าลังก้าวสู่ปีที่ 8 แม้ว่าภาพที่หลายคนมองว่า กระแสเริ่มลด แต่ขณะเดียวกัน เชื่อว่า 
“แรงหนุน” ก็ยังมีเป็นกอบเป็นก้าอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับฝ่ายตรงข้ามก็ถือว่ายัง “ห่างชั น” กันอยู่ 
 ที่น่าจับตาก็คือ ค้าพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เพ่ิงย ้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันก่อน ระบุว่า รัฐบาล
เหลือเวลาเพียงแค่ 1 ปี พร้อมกับเร่งเร้าให้ทุกคนสร้างผลงานให้เป็นที่จับต้องได้ ทั งที่ในความเป็นจริงรัฐบาลยังมีวาระ
เหลืออยู่ราว 1 ปี 9 เดือน แต่การที่บอกว่า รัฐบาลมีเวลาอีก 1 ปี มองอีกมุมมันก็เหมือนกับการ “ส่งสัญญาณ” 
บางอย่างออกมา โดยเฉพาะการ “ยุบสภาฯ” ที่หลายพรรคยังไม่อยากให้เกิดขึ น และอีกทางหนึ่งก็อาจเป็นการ “ข่ม
ขวัญ” บางพรรคไปด้วย 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าหากส้ารวจสอบถามบรรดาพรรคการเมืองต่างๆ แล้ว ยังมั่นใจว่า ยังไม่อยากให้  
“ยุบสภาฯ” ในช่วงเวลาก่อนก้าหนด แต่ขณะเดียวกัน มันก็เริ่มเห็นสัญญาณท่ีว่านั น “แรงขึ น” จนผิดสังเกต และที่ต้อง
จับตาควบคู่กันไป ก็คือ มีความเคลื่อนไหวใน “พรรคพลังประชารัฐ” ที่มาพร้อมกับข่าวการ “เปลี่ยนตัวเลขาธิการ
พรรค” คนใหม่ จากคนปัจจุบันคือ “นายอนุชา นาคาศัย” ที่เป็นรัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นคนอ่ืน ซึ่ง
ตามข่าวเวลานี ก็มีชื่อของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และรองหัวหน้าพรรค 
 ล่าสุด มีการนัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปีของพรรคพลังประชารัฐ ในวันที่ 18 มิถุนายน ที่จังหวัด
ขอนแก่น โดยอ้างสาเหตุที่ต้องย้ายสถานที่จากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัดดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด แต่
ขณะเดียวกัน เมื่อย้ายไปที่ขอนแก่น นั่นเท่ากับว่า โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขาธิการพรรคมาเป็น  “ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า” มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ นมาก 
 อย่างน้อยที่จังหวัดขอนแก่น ที่พรรคพลังประชารัฐเพ่ิงปักธงเพ่ิม ส.ส.จากการเลือกตั งซ่อมเมื่อหลายเดือน
ก่อน โดยการเอาชนะผู้สมัครของพรรคเพ่ือไทย และในครั งนั นคนที่เป็นผู้อ้านวยการเลือกตั งซ่อม ก็คือ ร.อ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า นี่แหละ รวมไปถึงการเลือกตั งอีกหลายพื นที่ แม้กระทั่งล่าสุดในการเลือกตั งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่
ผู้สมัคของพรรคพลังประชารัฐ เอาชนะผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ ในสายของ “นายเทพไท เสนพงศ์” รุกคืบกิน
พื นที่ภาคใต้เข้ามาอีก 
 แน่นอนว่า การชนะการเลือกตั งย่อมมีหลายองค์ประกอบกัน แต่อย่างน้อยบทบาทของผู้ดูแลการเลือกตั ง 
ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ที่ระยะหลัง ได้ท้าหน้าที่ “เคลียร์” หลายอย่าง กลายเป็นมือท้างาน และถูกเรียกใช้มากขึ น โดยเฉพาะ
มีการเข้าออกห้องท้างานของ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคบ่อยขึ น และแม้ว่าภาพลักษณ์ ของ 
ร.อ.ธรรมนัส ในกระแสภายนอกอาจไม่เป็นบวก แต่ส้าหรับบางภารกิจถือว่าเขาท้าได้ไม่เลว โดยเฉพาะภารกิจการ
เลือกตั ง 
 ดังนั น นาทีนี แม้จะว่าไปแล้วส้าหรับ นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน ยังไม่ได้ท้าความ
เสียหายให้กับพรรค แต่หากพิจารณาในบางพรรค ภารกิจเช่นการเลือกตั งที่จะต้องเกิดขึ น ที่อาจมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งทุกอย่างอยู่ที่ประชุมพรรควันที่ 18 มิถุนายนนี  แต่ถือว่าน่าจับตามาก !! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9640000056287  
  

https://mgronline.com/politics/detail/9640000056287
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11 มิ.ย. 2564 05:05 น. 
จูนกลไกปูทางลุยไฟต่อ 
 

 
 
หายใจโล่งขึ้นอีกสเต็ป พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
270 ต่อ 196 แต่ยังทิ้งร่องรอยหนังม้วนเดิมเหมือนตอนอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
 ลูกทีม “เซราะกราว” ภูมิใจไทย ถือโอกาสผสมโรงฝ่ายค้านตะลุมบอนรัฐบาล เสียดสีการจัดท้า พ.ร.ก.กู้
เงิน 5 แสนล้านบาท ไล่เขย่าการจัดสรรงบประมาณ พ.ร.ก.กู้ เงิน ให้งบด้านสาธารณสุขแค่ 3 หมื่นล้าน จาก  
5 แสนล้านบาท ไม่พอยาไส้ ในสถานการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขต้อ งเป็นหัวหอกท้าสงครามโรคระบาด 
 ภูมิใจไทยไม่หายข้องใจการเจียดงบให้ด้านสาธารณสุขจิ๊บจ๊อย ตั งแต่ร่าง พ.ร.บ.งบฯรายจ่ายปี 2565 และ 
พ . ร . ก . กู้ เ งิ น  5 แสนล้ า นบ าท  เ สี ย ดสี เ หน็ บ แนมกั น แ ร งๆถึ ง ขั น ก่ อนจะกู้ เ งิ น ใ ห้ ไ ปกู้ ห น้ า  “บิ๊ ก ตู่ ”  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้ได้ก่อน แต่สุดท้ายก็ท้าได้แค่ระบายอารมณ์ให้หายคัน
ปาก ตามคอนเซปต์ดุเป็นราชสีห์แค่ตอนอภิปราย แต่ตอนลงมติแปลงร่างกลายเป็นหนู 
 พรรคร่วมรัฐบาลทั ง “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” ไม่พร้อมแตกแถว ขอร่วมหอลงโรงยอมรับสภาพตบจูบ
ท้างานร่วมกับ “บิ๊กตู่” ต่อไป ถึงจะบาดหมางใจเป็นระยะๆ แต่ยังร่วมเรือล้าเดียวกันต่อได้ เพราะนาทีนี ไม่มีใครกล้า
เสี่ยงลงสนามเลือกตั งก่อนถึงเวลาอันสมควร 
 ฝ่ายค้านจะเป่าหู ยุแยงหนักแค่ไหนก็ไม่มีทางจูงใจ “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” ทิ งรัฐบาลได้  
 เกมปั่นกระแสยุบสภาจากการขัดคอกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลยังจุดไม่ติดในตอนนี  แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เห็น
สัญญาณความผิดปกติหลายอย่าง ที่ท้าให้การเลือกตั งใหม่อาจมาก่อนเวลาอันควร  เพียงแต่ช่วงนี ยังเป็นไปไม่ได้ในทาง
ปฏิบัติที่ “ลุงตู่” จะถอดใจยอมแพ้ หากต้นทุนยังเสียเปรียบ เพราะตราบใดที่ยังซื อใจประชาชนกลับมาไม่ได้ โอกาสโยน
ผ้ายอมแพ้เป็นไปได้ยาก ยังไงก็ต้องประคองตัวรอให้สถานการณ์กระเตื องขึ น พอเรียกศรัทธาคืนมา ชิงความได้เปรียบ
กลับมาได้เมื่อไร ค่อยนึกถึงเกมล้มกระดาน เลือกตั งใหม่ 
 ต้องกัดฟันฝ่าแรงเสียดทานฝ่ายค้านที่ปูพรมถล่มหนักลดทอนความน่าเชื่อถือรัฐบาลในเรื่องงบลับ
กระทรวงต่างๆ การจัดซื ออาวุธของกองทัพ ที่อยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2565 และการตีเช็คเปล่าออก 
พ.ร.ก.กู้เงิน 
 ตอกย ้าให้ประชาชนเห็นความล้มเหลวรัฐบาล เพิ่มเติมจากการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิดที่ยังแก้กันไม่ตก 
คิกออฟวัคซีนแห่งชาติที่ปูพรมทั่วประเทศช่วงต้นสัปดาห์ ยังต้องลุ้นตัวโก่ง จะมีวัคซีนเพียงพอตลอดรอดฝั่งหรือไม่ อย่าง
ที่เห็นโรงพยาบาลหลายแห่งวัคซีนหมดสต๊อกภายในไม่กี่วัน ต้องเลื่อนการฉีดออกไป รอวัดดวงจะมีวัคซีนเข้ามาเพ่ิมเติม
ทันเวลาหรือไม่ 
 
 
 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2112901
https://www.thairath.co.th/news/politic/2112931
https://www.thairath.co.th/news/politic/2112931


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

48 

 

 
 “ลุงตู่” และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข  ต้องเร่งปิดดีล หาวัคซีน
ทางเลือกเพ่ิมเติม ส้ารองไว้ อีกหลายล้านโดส กันเหนียวกรณีวัคซีนแต่ละงวดมาไม่ตรงนัด  ดีเดย์ที่ เริ่มต้น  
อาจเป็นดีเลย์ตอนจบ  
 ในภาวะที่การกระจายวัคซีนถูกขยายผลเป็นประเด็นการเมือง ทั งปมนักการเมืองพรรคใหญ่ฮุบโควตา
วัคซีนไปฉีดให้ชาวบ้านในพื นที่ตัวเอง หรือการกระจายวัคซีนไม่เป็นธรรม ขึ นอยู่กับเป็นพื นท่ีพรรคการเมืองใด 
 “ลุงตู่” ตกอยู่ในวงล้อม ถูกกระชับพื นที่ทุกด้าน การเมืองก็มีเกมปั่น ส่วนวัคซีนก็เจอเกมป่วน โดนรุมกินโต๊ะจากเพ่ือน
ร่วมรัฐบาล ฝ่ายค้าน ม็อบ ขณะที่เสียงภาคประชาชนก็ไม่เป็นใจ 
 ต้องติดเครื่องแก้เกมทุกเรื่องอย่างเต็มที่ ตามสัญญาณที่นายกฯเปรยๆออกมา รัฐบาลเหลือเวลาอีก 1 ปี 
ท้าเอาหลายฝ่ายหูผึ่ง เข้าสู่ช่วงนับถอยหลัง เรือเหล็กใกล้จอดป้าย ถอดรหัสโยงไปถึงการขับเคลื่อนปรับองคาพยพใหม่
ภายในพรรคพลังประชารัฐที่ทีม 3 ช.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ก้าลังเร่งเครื่องยึดเก้าอี 
เลขาธิการพรรคโดยเร็วที่สุด รองรับโหมดเลือกตั งเต็มตัว 
 ขณะที่ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ก็ผ่านความเห็นชอบไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี 2565 ก็จ่อลอยล้าผ่านความเห็นชอบวาระ 3 ช่วงปลายเดือน ส.ค.  
 ส่วนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็ก้าลั งตั งล้ า จ่อเข้าสภาเร็วๆนี  ดูทรงแล้วที่น่ าจะแก้ได้แน่ๆคือ  
การกลับไปใช้บัตรเลือกตั ง 2 ใบเหมือนเดิม 
 ปรับจูนกลไกให้เข้าล็อกทั งเรื่องคน กฎหมายการเงินและรัฐธรรมนูญ เตรียมความพร้อมทั งกระสุนดินด้า 
กฎหมาย ชิงความได้เปรียบ รอเสียงนกหวีดลงสนามใหม่ ช่วงต้นปี 2565 เหลือแค่ปัจจัยส้าคัญที่ยังควบคุมไม่ได้คือ การ
ฟ้ืนศรัทธาประชาชนที่ไม่รู้จะสัมฤทธิผลแค่ไหน เดิมพันชี ขาดท่ีจะให้ค้าตอบ “ลุงตู่” จะลุยไฟต่อไหวหรือไม่. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2112995?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/2112995?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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11 มิ.ย. 2564 05:06 น. 
ไม่ขลังเหมือนเดิม 
 

 
 
กรณีอื อฉาว ส.ส.รัฐบาลเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันในสภาฯ ถูกหมกเป็นไข่เยี่ยวม้ามาแล้ว 1 ปี กับ 3 เดือน ล่าสุดที่
ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ลงมติชี มูลความผิด ส.ส.พรรครัฐบาล 4 คน ส่วน ส.ส.อีก 4 คนหลุดพ้นข้อหาไป 
 ผู้ที่โดน ป.ป.ช.เช็กบิลคดีเสียบบัตรแทนกันทั ง 4 คน ได้แก่ “นายฉลอง เทอดวีระพงศ์” ส.ส.พรรคภูมิใจ
ไทย “นางนาที รัชกิจประการ” อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย “นายภูมิศิษฐ์ คงมี” ส.ส.พรรคภูมิใจไทย 
และ “น.ส.ธนิกานต์ พรพงษาโรจน์” ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กทม. 
 เนื่องจากมีหลักฐานว่า ส.ส.ทั ง 4 คน ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แต่มี “มือผี” แอบเสียบบัตรลงคะแนน
แทนตัวเอง เรียกว่า ตัวไม่อยู่ แต่คะแนนอยู่ เพราะฝากบัตรให้คนอ่ืนเสียบแทน  “แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าความผิด
ข้อหาเสียบบัตรแทนกัน ถือเป็นมหันตโทษของนักการเมือง เพราะความผิดกระทงเดียว ต้องโดนลงโทษ 2 เด้งทูอินวัน!! 
 เด้งที่หนึ่ง ความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ป.ป.ช.มีอ้านาจยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนก
คดีอาญานักการเมืองโดยตรง ถ้าศาลฎีกาตัดสินลงโทษ ต้องหลุดจากต้าแหน่ง ส.ส.และถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั ง 10 ปี!! 
 เด้งที่สอง ความผิดฐานเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ป.ป.ช.จะส่งส้านวนให้อัยการสูงสุดยื่น
ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง เป็นคดีอาญาอัตราโทษจ้าคุกตั งแต่ 1 ปี ถึง 20 ปี โทษฐานเสียบบัตร
ลงคะแนนแทนกันในสภาฯ หนักพอๆกับความผิดฐานฆ่าคนตาย!! 
 “แม่ลูกจันทร”์ สังเกตว่าช่วงนี ... “ป.ป.ช.” จัดหนักแต่ละดอกรัฐบาล “นายกฯลุงตู่” สั่นสะเทือนทุกที 
ก่อนหน้านี  ป.ป.ช. เพ่ิงลงมติเอกฉันท์สั่งฟ้อง “นายวิรัช รัตนเศรษฐ” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประธานวิป
รัฐบาล คดีทุจริตงบสร้างสนามฟุตซอล รวม 7 ส้านวนต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง เป็นข่าวฝีหัวช้างแตกแหก
กระจาย!! 
 เพราะการที่ นายวิรัช ประธานวิปรัฐบาล ขุนพลใหญ่คู่ใจ ลุงป้อม โดน ป.ป.ช.เช็กบิล ท้าให้บรรดาเด็ก 
สายตรง “ลุงป้อม” ไข้ขึ นเหมือนโดนฉีดวัคซีนไปตามๆกัน เพราะมั่นใจว่า “บารมีหลวงพ่อป้อม” จะปกป้องคุ้มครอง
เด็ ก ในคาถา ให้ รอดปาก เหยี่ ย วปากกาทั งหนั กทั ง เบา  หรื อว่ า . . . หลวง พ่อป้ อม  ไม่ ขลั ง เหมื อน เดิ ม ??  
อย่าว่าแต่หลวงพ่อป้อมเลย ขนาดหลวงพ่อตู่ก็เอาไม่อยู่เหมือนกัน 
 เมื่อวานซืน ที่ประชุม ป.ป.ช.ลงมติ 8 ต่อ 0 แจ้งข้อกล่าวหา พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา  น้องชาย
นายกรัฐมนตรี กรณีแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ และแจ้งให้ พล.อ.ปรีชา น้าหลักฐานมายืนยันหักล้างข้อกล่าวหา ป.ป.ช. 
พล.อ.ปรีชา จะแก้หลุด? หรือแก้ไม่หลุด? ยังต้องลุ้นกันยาวๆ ข่าวนี ไม่เก่ียวกับรัฐบาล แต่กระเทือนซางรัฐบาลนะโยม. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2112362?utm_source=PANORAMA_TOPIC  
  

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C+%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/news/politic/2112362?utm_source=PANORAMA_TOPIC
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ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. 
ส่องไทม์ไลน์ยุบสภาหลังแก้ รธน. ผ่าน 
ด้วยไทม์ไลน์ที่เอื้อประโยชน์ให้กับ “บิ๊กตู่” ทั้ง “งบประมาณประจ าและเงินกู้ – การโยกย้ายข้าราชการ- การแก้ไข
รัฐธรรมนูญ”  ดังนั้นหาก “บิ๊กตู่”จะยุบสภาในปี65 ก็ยังชิงความได้เปรียบมากกว่าใคร?? 
 

 
 
 กระแสยุบสภา เริ่มมีความชัดเจนขึ นในระดับหนึ่ง เมื่อ “บิ๊กตู”่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม ส่งสัญญาณให้พรรคร่วมรัฐบาล เร่งรัดการท้างานในช่วง 1 ปีที่ยังเหลืออยู่ เพ่ือจะส่งต่อไปวันข้างหน้า
รัฐบาลต่อๆ ไป จึงท้าให้เกิดการตีความว่า แนวโน้ม “บิ๊กตู่” อาจชิงยุบสภา ท่ามกลางมรสุมการเมืองที่มีกลุ่มคนออกมา
ขับไล่รายวัน  ทั งภาคประชาชนที่เคยเป็นแนวร่วมสนับสนุน อาทิ กลุ่ม "ประชาชนคนไทย"ของนายนิติธร ล ้าเหลือ  กลุ่ม 
“ไทยไม่ทน” ของนายจตุพร พรหมพันธุ์ และพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ใช้ทุกเวทีทั งในสภาและนอกสภา เรียกร้องให้ “นายก
ฯ” ยุบสภา 
 หลังที่ผ่านมาล้มเหลวด้านบริหาร ตลอด 7 ปี  ทั งการปฏิรูปที่ไม่ส้าเร็จ รวมถึงความล้มเหลว ที่ชัดเจนใน
การแก้ปัญหาโควิด-19  ทั งการที่ปล่อยปละให้เจ้าหน้าที่รัฐ ปล่อยให้มีการแพร่ระบาดโควิด-19  ทั งแรงงานเถื่อน  บ่อน
การพนัน  รวมไปถึงคลัสเตอร์สถานบันเทิงทองหล่อ ที่กลายเป็นหายนะลุกลามไปทั่วประเทศในขณะนี   รวมถึงการ
บริหารเรื่อง การจัดเตรียม รพ.รอผู้ป่วย  และจัดหาวัคซีนที่ล่าช้า และสร้างความสับสนรายวัน ทั งๆที่  “นายกฯ” มี
อ้านาจสูงสุดใน ฐานะผอ.ศบค. ที่รวบกฎหมาย กว่า 30 ฉบับ ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  แต่ไม่สามารถลดจ้านวน
ผู้ป่วย  ผู้เสียชีวิต ที่ยอดเพ่ิมขึ นเรื่อยๆ  รวมถึงการการเพ่ิมกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ๆ มาร่วมเดือน 
 และในการแก้ปัญหาโควิด-19 ยังสร้างรอยร้าว ให้กับพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย (ภท.)
ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ภท. ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ถูกริบอ้านาจการบริหาร 
ไปอยู่ท่ี “นายกฯ” จนเป็นเหตุให้ ลูกพรรค ภท. ออกมาถล่ม “ บิ๊กตู”่ ในเวทีงบประมาณปี65 และ พ.ร.ก.เงินกู้ โควิด 5 
แสนล้านสอดคล้องกับ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ก็ใช้โอกาสใน 2 เวที ซัด “นายกฯ” ในฐานะ ผอ.ศบค. ที่ใช้
งบประมาณล้มเหลว 
 จึงมีเหตุให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่า พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ที่หนุนนายกรัฐมนตรี ถูกโดดเดี่ยว และ
มีแนวโน้มว่าอาจจะยุบสภา  ภายหลังจากงบประมาณประจ้าปี65 มีผลบังคับใช้เดือนต.ค.นี  และก็โยกย้ายข้าราชการก็
เสร็จเรียบร้อย 100 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนนี เช่นเดียวกัน  สอดรับการเตรียมปรับเปลี่ยน เลขาธิการพรรค พปชร.คนใหม่ ที่
มีชื่อ  “บิ๊กนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองหัวหน้าพรรค ผงาดขึ นมาเป็นเลขาธิการพรรคใหม่ เพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับ
การเลือกตั ง ภายหลังที่ส่ง ส.ส.ในกลุ่มไปยึดเสียงใน คณะกรรมาธิการ (กมธ.)งบประมาณปี65 
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 ขณะที่อีกด้านก็มีสัญญาณเตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญ (รธน.)ที่จะประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 29 มิ.ย.นี   โดยมี
ร่างที่ต้องจับตาคือร่างแก้ไขฉบับพรรค พปชร.ที่มีสาระส้าคัญ คือการแก้ไขเขตเลือกตั งจากบัตร 1 ใบ เป็น2 ใบ ซึ่งถือว่า
จะท้าให้พรรค พปชร.ได้เปรียบ ด้วยอ้านาจรัฐและนโยบายประชานิยมของ “บิ๊กตู่”  แถมยังการันตีด้วยผลงานเลือกตั ง
ซ่อม ในพื นที่ฐานเสียงของพรรคเพ่ือไทย ก็ชนะทั ง จ.ล้าปาง จ.ขอนแก่น และชนะพรรคประชาธิปัตย์ ที่  จ.
นครศรีธรรมราช 
 และที่ส้าคัญการแก้รัฐธรรมนูญฉบับ พปชร. ไม่ได้ไปแตะอ้านาจ ส.ว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี จึงท้าให้
มีแนวโน้มได้เสียงสนับสนุนจากวุฒิสภา  รวมทั งกระบวนการแก้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั งก็คาดว่าจะเสร็จประมาณ
ต้นปี65 
 ด้วยไทม์ไลน์ที่เอื อประโยชน์ให้กับ “บิ๊กตู่” ทั ง “งบประมาณประจ้าและเงินกู้ – การโยกย้ายข้าราชการ- 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ”  ดังนั นหาก “บิ๊กตู”่จะยุบสภาในปี65 ก็ยังชิงความได้เปรียบมากกว่าใคร??. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/848954  
 
 
  

https://www.dailynews.co.th/article/848954
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วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 08:58 น. 
‘ยุบสภา’ หนาหู บิ๊กป้อม ดับลือ ยันอยู่ครบเทอม จับตา พปชร. ประชุมใหญ่พรรค เปลี่ยนเลขาฯ 
 

 
 
กระแสข่าวยุบสภาหนาหู ขณะที่ “บิ๊กป้อม” ดับข่าวลือ ยืนยันรัฐบาลอยู่ครบเทอม ขณะเดียวกัน พปชร.เดินหน้า
จัดประชุมใหญ่ 18 มิ.ย.นี้ จับตาปรับทัพใหม่ เปลี่ยนเลขาธิการพรรค รับเลือกตั้งใหญ่หรือไม่ 
 แม้พระราชก้าหนด (พ.ร.ก.) กู้เงินโควิด -19 เพ่ิมเติม 5 แสนล้านบาท ผ่านฉลุยด้วยคะแนน 270 ต่อ 196 
เสียง ท่ามกลางกระแสข่าวยุบสภาเริ่มหน้าหู หลังท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มเกาเหลากันหนักมากขึ น ล่าสุด เมื่อวันที่ 
10 มิถุนายน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะพรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.) ให้สัมภาษณ์หลังมี
ข่าวว่าได้ส่งสัญญาณกับลูกพรรคให้เตรียมความพร้อมในทางการเมืองที่อาจะมีการยุบสภาในเวลาอันใกล้นี  ว่า มันครบปี
ครบเทอมแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ไม่มีอะไรเลย สื่อว่าและเขียนกันไปเองทั งนั น ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่ารัฐบาลจะอยู่ครบ
เทอมใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร ย้อนถามว่า ครบเทอมมันกี่ปี ยืนยันว่ากระแสข่าวที่ออกมาไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเลย สื่อ
เขียนข่าวกันเองทั งนั น ถามย ้าว่ารัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ไม่รู้ แต่ถ้าครบเทอมเวลามันก็
คือ 4 ปี 
 เมื่อถามว่า ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงมีความม่ันใจว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมและไม่มีการ
ยุบสภาก่อน ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า สถานการณ์ข้างหน้าคิดคนเดียวไม่ได้ต้องคิดกันหลายๆพรรคหลายๆคน 
ว่ามีความเหมาะสมขนาดไหนและสถานการณ์เป็นอย่างไร ในส่วนของพรรคพปชร. ทุกคนก็เห็นแล้วว่ามีความเข้มแข็ง
หรือไม่ แต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการไปดูดใครเข้ามาอยู่กับพรรค สื่อคิดกันไปเองทั งนั น 
เมื่อถามย ้าว่าการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคนั นจริงหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เป็นเรื่องของพรรค จะให้
ตนมาบอกอะไร เพราะมีคนที่เขาไม่อยากรู้ก็เยอะเรื่องนี เป็นเรื่องของพรรคที่จะด้าเนินการเอง อย่างไรก็ตามจะต้อง
พูดคุยกับสมาชิกพรรคว่าจะเอาอย่างไรไม่ใช่เรื่องของตนเพียงคนเดียว 
 ขณะเดียวกัน น.ส.พัชรินทร์ ซ้าศิริพงษ์ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า พรรคพปชร.  
มีมติจัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี ในวันที่ 18 มิถุนายนนี  ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี มีกระแสข่าวว่าภายในพปชร.ก้าลังจัดทัพใหม่ มีข่าวลือหนาหูว่าก่อนหน้านี 
ว่าก้าลังเปลี่ยนตัวเลขาธิการพรรคคนใหม่แทนนายอนุชา นาคาศัย 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2770203  
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
https://www.matichon.co.th/politics/news_2770203
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2021/06/%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.jpg
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วันที่ 11 มิถุนายน 2564 - 09:12 น. 
09.00 INDEX ค าตอบ ความพร้อม “ยุบสภา” ต้องจาก พลังประชารัฐ เท่านั้น 
 

 
 
 
09.00 INDEX ค าตอบ ความพร้อม “ยุบสภา” ต้องจาก พลังประชารัฐ เท่านั้น 
 ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ล้วนยืนยันตรงกันว่า ไม่มีเหตุอะไรท้า
ให้ต้องมี”การยุบสภา” ไม่มีเหตุอะไรท้าให้ต้องมี”การลาออก” เหตุใดจึงเกิด “กระแส” และ”ข้อเรียกร้อง”อันน้าไปสู่
บทสรุปทั งในเรื่องการลาออกและการยุบสภาอยู่ตลอดเวลา เป็นเพราะ “กระแส” เหล่านี เกิดจากการปั่น ไม่ว่าจะมา
จากการ เคลื่อนไหว”ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพ่ือประเทศไทย” ไม่ว่าจะมาจากการเคลื่อนไหว”ประชาชนคนไทย”
กระนั นหรือ 
 เป็นเพราะ”กระแส”เหล่านี เกิดจากการปั่นอย่างเป็นระบบจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพ่ือ
ไทย ไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าว ไกล ไม่ว่าจะเป็นพรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ กระนั นหรือ หรือเป็นเพราะการแสดง
ความพร้อมและความมั่นใจเป็นอย่างสูงของพรรคร่วมรัฐบาลที่ส้าคัญ พรรคภูมิใจไทย  พรรคประชาธิปัตย์ เป็นความ
พร้อมและความมั่นใจที่จะเข้าสู๋การเลือกตั ง เป็นความพร้อมอันประสานกับการเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญจาก
พรรคพลังประชารัฐในประเด็น”การเลือกตั ง” 
 มีความเชื่อค่อนข้างสูงว่าความพร้อมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอ ชา ความพร้อมของพรรคพลังประชารัฐ 
ต้องมองจากการเคลื่อน ไหวอย่างน้อย 3 เรื่องประสานเข้าด้วยกัน  
1 ย่อมเป็นร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2565 อันเป็นเครื่องมือส้าคัญในการหาเสียง สร้างคะแนน
นิยม 
1 ย่อมเป็นร่างพรบ.แก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีแนวโน้มว่าพรรคร่วม รัฐบาลโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐต้องการแก้ไขใน
กรรมวิธีการ เลือกตั งจากบัตรใบเดียวไปสู่บัตร 2 ใบ 
1 ย่อมเป็นการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคพลัง ประชารัฐ หากมีขึ นในวันที่ 18 มิถุนายนก็ชัดเจน 
 ชัดเจนว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จะขึ นมาเป็นเลขาธิการ  ความพร้อมในทางการเมืองที่จะน้าไปสู่ 
“การยุบสภา” มิใช่สัญญาณท่ีส่งมาจากฝ่ายค้าน หรือแม้กระทั่งจากพรรคภูมิใจไทย หรือพรรค ประชาธิปัตย์ 
หากแต่ต้องมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นส้าคัญ หากแต่ต้องมาจาก”ความพร้อม”ของพรรคพลังประชารัฐที่
จะเป็นหัวหอกในการเข้าไปชิงความได้เปรียบกับทุกพรรคการเมือง 2 ปัจจัยนี เท่านั นจึงจะเป็น”ค้าตอบ”อย่างแท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2770209  
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2770209
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11 มิ.ย. 2564-10:45 น. 
สปอตไลต์ สู่ ธรรมนัส พรหมเผ่า ทะยานเข้า ต าแหน่ง "เลขาธิการ" 
 

 
 
FootNote:สปอตไลต์ สู่ ธรรมนัส พรหมเผ่า ทะยานเข้า ต าแหน่ง “เลขาธิการ” 
 นับแต่วินาทีนี ไปจนถึงวันประชุมใหญ่ประจ้าปี  2565 พรรคพลังประชารัฐที่ขอนแก่นในวันที่   
18 มิถุนายน ทุกสายตาทางการเมืองจะทอดจับไปยัง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นจุดเดียว ไม่ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
จะขยับอย่างไรล้วนเป็นเบาะแส และร่องรอยในทางการเมือง โดยเฉพาะการเมือง “ภายใน” ของพรรคพลังประชารัฐ 
 แม้ว่าการเคลื่อนไหวจากทางด้านของ “กลุ่มสามมิตร” อันมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุ
ทิน นายอนุชา นาคาศัย จะไม่ให้ความสนใจมากนักต่อการประชุมครั งนี  กระนั น การที่พรรคมีมติย้ายที่ประชุมจาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดขอนแก่น ก็เป็นสัญญาณอย่างส้าคัญในทางการเมือง เป็นสัญญาณว่าฝ่ายใดที่มีบทบาทใน
การก้าหนด แน่นอนย่อมมิใช่ นายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรค มีความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงว่าเป็นการก้าหนดมาจาก
กลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เพราะถือว่าขอนแก่นเป็นพื นที่ของตน เหมาะที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน “พลัง
ประชารัฐ” 
 แม้ว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จะเป็น ส.ส.จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ภาคเหนือตอนบน แต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะ
หลังมีการขยายอิทธิพล ครอบคลุมไปเป็นอย่างมาก เป็นการขยายอิทธิพลผ่านกระบวนการเลือกตั ง “ซ่อม” ที่บทบาท 
ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้รับการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นที่ล้าปาง ไม่ว่าจะเป็นที่ก้าแพงเพชรอันเป็นพื นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราช ไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่น อันเป็นจังหวัดส้าคัญทางภาคใต้ ภาคอีสาน 
 บทบาทในการสร้าง “เงื่อนไข” ให้พรรคพลังประชารัฐกุมชัยชนะในการเลือกตั งซ่อมนั นเอง อีกด้านจึง
เท่ากับเป็นการเสริมบารมี เป็นบารมีหนุน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก้าวสู่ “เลขาธิการ” ความน่าสนใจก็คือ การประชุม
ใ ห ญ่ ป ร ะ จ้ า ปี  2565 พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ มี เ ป้ า ห ม า ย ห ลั ก อ ยู่ ที่ ใ ด  ใ น เ มื่ อ มี ก า ร ล า อ อ ก ข อ ง  
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ท้าให้มีความจ้าเป็นต้องปรับขบวนภายในคณะกรรมการบริ หารพรรคพลังประชารัฐอย่างใหญ่
หลวง นี่ย่อมเป็นโอกาสอันงดงามยิ่งในทางการเมืองส้าหรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  นั่นก็คือ การก้าวเข้าสู่ต้าแหน่ง 
“เลขาธิการพรรค” 
 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6447000  
  

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6447000
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11 มิถุนายน 2564 - 11:46 น. 
งูเห่ายั้วเยี้ย เลื้อยหนี "พี่โทนี่" 
 

 
 
ใกล้ฤดูเลือกตั้ง งูเห่าหารังใหม่ สิ้นมนต์แล้วหรือ "พี่โทนี่"  
 กลายเป็นเรื่องปกติของสภาฯ ชุดนี  ยามที่มีร่างกฎหมายส้าคัญๆ ของรัฐบาลเข้าสู่สภาฯ ถึงตอนโหวตลง
มติ ก็จะพบว่า จ้านวนเสียง ส.ส.ฝ่ายค้าน ขาดหายไปทุกครั ง  
  ล่าสุด ผลการลงมติ ที่สภาผู้ เเทนราษฎรได้อนุมั ติ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ไปด้วยคะเเนน  
เห็นด้วย 270 ราย ไม่เห็นด้วย 196 ราย งดออกเสียง 1 ราย ไม่ลงคะแนนเสียง 2 จากจ้านวน ส.ส.ผู้ร่วมลงมติทั งสิ น 
469 คน 
 เมื่อส้านักข่าวต่างๆ ตรวจสอบรายชื่อ ส.ส.ฝ่ายค้าน ปรากฏว่า 4 ส.ส.หน้าเก่า ค่ายสีส้มลงมติเห็นด้วย แต่
ที่ มี เ สี ย ง โหวก เหวกโวยวายจากกอง เชี ย ร์ เสื อแดงคื อ  ส . ส . เ พ่ื อ ไทย  7 คน หายไปจากที่ ป ระชุมสภา 
 ขานชื่อ ส.ส.เพ่ือไทย 7 คนที่ไม่อยู่ในวันลงมติ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน ได้แก่ จักรพรรดิ ไชยสาสน์,ไตรรงค์ 
ติ ธ ร ร ม ,พร พิม ล  ธ ร รม ส า ร ,ศรัณ ย์ วุ ฒิ  ศ รั ณย์ เ ก ตุ ,สมคิ ด  เ ชื อ ค ง , ส มบั ติ  ศ รี สุ ริ น ท ร์  แ ล ะอนุ รั กษ์   
ตั งปณิธานนท์ 
 งานนี  ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย ต้องออกมาชี แจงสื่อทันควัน โดยระบุว่า สมบัติ 
ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ ลาตรวจสุขภาพ มีใบแพทย์นัดชัดเจน และ สมคิด เชื อคง ส.ส.อุบลราชธานี ลาไปงานศพอาที่
เลี ยงดูมาตั งแต่เด็กๆ 
 ส่วนที่ เหลืออย่าง ไตรรงค์ ติธรรม ส.ส.บึงกาฬ ,ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์ เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ,อนุรักษ์  
ตั งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร และพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ก้าลังด้าเนินการโทรประสานขอทราบเหตุผล  
 “เสี่ยประเสริฐ” บอกว่า หาก ส.ส.คนใดไม่มีเหตุผลเพียงพอที่สามารถพิสูจน์ได้ พรรคมีมาตรการอย่าง
เด็ดขาดแน่นอน 
 
เจาะเรียงตัว 
 ในจ้านวน ส.ส.เพ่ือไทย 7 คน ที่ขาดประชุมดังกล่าว ตัดสมบัติ ศรีสุรินทร์ และสมคิด เชื อคง ออกไป ก็
เหลือ 5 คน ที่น่าวิเคราะห์เจาะลึก 
 “จักรพรรดิ์ ไชยสาส์น” ส.ส.อุดรธานี เขต 6 ลูกชายคนที่ 2 ของ “อีดี จวบ” ประจวบ ไชยสาส์น  
และเป็นพ่ีชายของ ต่อพงษ์ ไชยสาส์น อดีต ส.ส.อุดรฯ และอดีต รมช.สาธารณสุข รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 
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 วันนี  ต่อพงษ์ ไชยสาส์น ได้เข้าร่วมงานกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ก่อตั งพรรคไทยสร้างไทย จึงไม่น่า
แปลกใจที่ “จักรพรรดิ” จะหายไปจากที่ประชุมสภาฯ ในวันลงมติงบประมาณ ปี 2565 และ พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน 
 “ไตรรงค์ ติธรรม” ส.ส.บึงกาฬ เขต 2 เป็นผู้แทนฯ 3 สมัย คนสนิทของ พินิจ จารุสมบัติ อดีต  
ส.ส.หนองคาย เคยลงสมัคร ส.ส.หนองคาย (ช่วงที่ยังไม่แยกเป็น จ.บึงกาฬ) แต่สอบตก 
 การเมืองของไตรรงค์ ผู้ยิ่งใหญ่แห่ง อ.เซกา น่าขีดเส้นใต้ เนื่องจากท้องถิ่นบึงกาฬ ได้ขั วอ้านาจใหม่คือ 
แว่นฟ้า ทองศรี นายก อบจ.บึงกาฬ ภรรยาของทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย 
 “อนุรักษ์ ตั งปณิธานนท์” ส.ส.มุกดาหาร เขต 1 อดีตนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ปี 2550 ลาออกมา
ลงสมัคร ส.ส.ครั งแรก พรรคมัชฌิมาธิปไตย และปี 2554 ลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทย ได้รับการเลือกตั ง 
 หากมองตามสภาพแวดล้อมทางการเมือง ส.ส.อนุรักษ์ ไม่น่าจะย้ายพรรค เพราะสนามเลือกตั งมุกดาหาร 
กระแสทักษิณยังแรง ฐานเสื อแดงยังแน่น 
 “ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” ส.ส.อุตรดิตถ์ ส.ส.หนวดงามรายนี  ยอมรับว่า ได้รับการติดต่อจากผู้ใหญ่ในพรรค
ฝั่งรัฐบาลให้ย้ายพรรคจริง แต่ไม่รับข้อเสนอ เพราะเลือกฝั่งประชาธิปไตย 
 ด้านหนึ่ง “ศรัณย์วุฒิ” ยอมรับว่า มีความขัดแย้งภายในพรรคเพ่ือไทย เนื่องจากแกนน้าพรรคชุดปัจจุบัน 
“เล่นพรรคเล่นพวก” ไม่ให้ความส้าคัญกับตนมากนัก 
 “พรพิมล ธรรมสาร” ส.ส.ปทุมธานี คนนี ชัดเจนที่สุด ไม่ร่วมสังฆกรรมกับพรรคเพ่ือไทยมานานแล้ว ต้อง
จับดูว่า ส.ส.ก้อย จะไปสังกัดพรรคไหน 
 
     
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/scoop/470041  
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11 มิถุนายน 2564 
บัตร 2 ใบ - ส.ว. โหวตนายกฯ ปมขัดแย้งพรรครัฐบาลรอบใหม่ 
 

 
  
ยิ่งใกล้เลือกตั้งใหม่เท่าไร ต่างคนต่างพรรคต้องหา “จุดยืน” ของตัวเองเพื่อใช้เป็น “จุดแข็ง” ในการสร้างคะแนน
นิยม 
 เสร็จศึกกฎหมายการเงินส้าคัญของรัฐบาล เช็คเสียงโหวต พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2565 และ 
พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ไม่มี “พรรคร่วมรัฐบาล” แตกแถว แม้จะมีบางส่วนไม่มีส่วนร่วมกับการโหวตเพราะเหตุผล
ส่วนตัว แต่ทุกเสียงโหวตไม่มีใครคาใจ 
 แม้พรรคร่วมรัฐบาลพร้อมใจกันโหวตเป็นเอกภาพ แต่สุ้มเสียงการอภิปรายยังคาใจ “บิ๊กตู่”  
พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  รมว.กลาโหม อยู่ ไม่น้อย ร้อนถึง “บิ๊กป้อม”  พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ต้องคอยเคลียร์ใจให้ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่ “บิ๊
กบอส” ไฟเขียวให้ลูกพรรคเรียงคิวออกมาฟาดงวงฟาดงาใส่ “ผู้น้ารัฐบาล” อย่างต่อเนื่อง 
 เกมสองหน้าของ “ภูมิใจไทย” เที่ยวนี  แม้จะพอได้ใจแฟนคลับ แต่ในทางการเมืองผลกรรมกลับมาตกอยู่ที่ 
“หัวหน้าหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่ว่ากันว่าต้อง
เดินขึ นตึกไทยคู่ฟ้า เพ่ือขอโทษขอโพย “พล.อ.ประยุทธ์” ชนิดต้องเสียน ้าตา 
 จบศึก 2 กฎหมายการเงิน แผลในใจของ “พรรคร่วมรัฐบาล” ยังไม่สมาน กลับเริ่มมีสัญญาณเปิดศึกกัน
อีกรอบ เตรียมขยายแผล-ขยายรอยร้าวกันต่อ โฟกัสหลักไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ “พรรคร่วมรัฐบาล” แยกทางกัน
เดินอย่างชัดเจน 
 พรรคพลังประชารัฐ น้าโดย “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ส.ส.บัญชีรายชื่อ น้ารายชื่อ 110 ส.ส.พปชร. ส่งร่างแก้
รัฐธรรมนูญ 13 มาตรา ถึงมือ “ชวน หลีกภัย” ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปเมื่อกลางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเตรียม
บรรจุญัตติเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ ในเร็วๆ นี  
 โดย “ไพบูลย์” กางไทม์ไลน์การแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของพรรค พปชร. ที่จะพยายามผลักดันให้แก้ไข
เสร็จ 3 วาระรวด ภายในเดือนก.ย.นี  ก่อนจะแก้กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั ง เพราะเสนอแก้ไขระบบการเลือกตั ง
เปลี่ยนมาใช้บัตร 2 ใบ เลือกคน-เลือกพรรค ซึ่งน่าจะเสร็จในช่วงกลางปี 2565 
 ส่วน “3 พรรคร่วมรัฐบาล” ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา 
เตรียมยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญใน 6 ประเด็น โดยนัดหารือกันในวันที่ 16 มิ.ย.นี  ก่อนจะยื่นร่างเพื่อบรรจุญัตติต่อไป 
 เมื่อจ้าแนกประเด็นที่พลังประชารัฐ และ 3 พรรคร่วมรัฐบาลยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ มี 2 ประเด็นที่มีโอกาส
ท้าให้รอยร้าวของ “พรรคร่วมรัฐบาล” เดินไปสู่จุดเสี่ยงแตกหักได้ เนื่องจากต่างพรรคต่างได้ประโยชน์ และเสีย
ประโยชน์จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญแตกต่างกัน 
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1.ประเด็นระบบเลือกตั งบัตร 2 ใบ เลือกคน-เลือกพรรค มี “พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์" ที่เห็นด้วย 
ในส่วนของพลังประชารัฐค้านวณแล้วว่า การเลือกตั งครั งหน้าพรรคอาจจะได้ ส.ส.เขต จ้านวนมาก หากยังใช้บัตร
เลือกตั งใบเดียวจะท้าให้ 
 พลังประชารัฐไม่ได้ ส.ส.ปาร์ตี ลิสต์เหมือนกับพรรคเพ่ือไทยที่การเลือกตั ง 24 มี.ค. 2562 ไม่ได้ ส.ส.ปาร์ตี 
ลิสต์แม้แต่คนเดียว 
 ดังนั นทางแก้คือการปรับระบบการเลือกตั งมาเป็นบัตร 2 ใบ เปลี่ยนสูตรค้านวณ ส.ส.ปาร์ตี ลิสต์ เสียใหม่ 
ที่ส้าคัญปรับจ้านวน ส.ส.เขต จาก 350 เขต มาเป็น 400 เขต ลดจ้านวน ส.ส.ปาร์ตี ลิสต์ จาก 150 คน มาเป็น 100 คน 
โอกาสที่พลังประชารัฐจะเข้าวินแบบทิ งห่างคู่แข่งจึงมีสูงกว่า 
 ขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์มองว่า การใช้บัตร 2 ใบเหมาะสมกับพรรคมากกว่าการใช้บัตรเลือกตั งใบ
เดียว แถมยังยึดติดว่าเป็นเพราะบัตรเลือกตั งใบเดียว ท้าให้การเลือกตั ง 24 มี.ค.2562 ประชาธิปัตย์แพ้หมดรูปในหลาย
พื นที่ 
 ที่ส้าคัญประชาธิปัตย์วิเคราะห์ว่า หากใช้บัตรเลือกตั ง 2 ใบโอกาสที่จะได้ ส.ส.ปาร์ตี ลิสต์มีมากกว่า 
เนื่องจากฐานแฟนคลับยังมีมาก แต่บัตรเลือกตั งใบเดียว ท้าให้ประชาชนที่ตัดสินใจเลือก “คนที่ชอบ” ไม่มีโอกาส
ตัดสินใจเลือก “พรรคที่ใช่” ประชาธิปัตย์จึงต้องการแก้ระบบเลือกตั งมาเป็นใช้บัตร 2 ใบ 
 ด้านพรรคภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนาแม้จะอ้อมแอ้มร่วมกับประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยื ออยู่
นาน เพราะหากใช้บัตรเลือกตั งใบเดียวจะได้ประโยชน์มากกว่า โดยเฉพาะภูมิใจไทยที่รู้ว่าในหลายพื นที่ยากที่จะเอาชนะ
คู่แข่ง จึงไล่ซื อผู้สมัครแถว 2 แถว 3 เอาไว้เก็บแต้มปาร์ตี ลิสต์หลายคน 
 กรณีใช้บัตรเลือกตั งใบเดียว หากพรรคล้าดับ 1 พรรคล้าดับ 2 ได้ส.ส.เกินจ้านวน ส.ส.พึงมี ก็จะไม่ได้ ส.ส.
ปาร์ตี ลิสต์แม้แต่คนเดียว ซึ่งจะท้าให้พรรคล้าดับ 3 พรรคล้าดับ 4 เป็นต้นไปมีโอกาสได้ ส.ส.ปาร์ตี ลิสต์เพ่ิมมากขึ น โดย
ขึ นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยทั งประเทศ 
 ดังนั นทั ง ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา-พรรคเล็ก จะเสียประโยชน์หากเปลี่ยนไปใช้บัตรเลือกตั ง 2 ใบ  
จึงต้องจับตาว่าจะแก้เกมอย่างไร ในเมื่อพลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์ รวมไปถึงพรรคเพ่ือไทยต้องการกลับมาใช้บัตร
เลือกตั ง 2 ใบ 
2.ประเด็น 250 ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยประเด็นนี  “3 พรรคร่วมรัฐบาล” เตรียมเสนอแก้ไขไม่ให้ 250 ส.ว. 
เข้ามามีส่วนในการโหวตผู้ด้ารงต้าแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะหากไม่มีมือ 250 ส.ว. จะท้าให้การเมืองเปลี่ยนทิศ 
“นักการเมือง” กลับมาเป็นผู้ก้าหนดเกมเอง 
 ต้องยอมรับว่าเวลานี  แม้ “นักการเมือง” จะเข้ามาอยู่ในเกมการเมือง แต่ไม่ใช่ผู้ก้าหนดทิศทางทาง
การเมือง เนื่องจากอ้านาจเต็มยังอยู่ในมือของ “ทหาร” ที่แปลงกายเป็นนักการเมือง มี“ขุนพลเบื องหลัง”  
มีชุดลายพรางคอยวางเกมอ้านาจอยู่ 
 ฉะนั น “3 พรรคร่วมรัฐบาล” รวมถึง “ขั วฝ่ายค้าน” มีเป้าประสงค์เดียวกันคือเอา “ทหาร” ออกจาก
การเมือง ด้วยการถอดสลักตัดอ้านาจ 250 ส.ว. ไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี 
 ขณะที่ “พลังประชารัฐ-250 ส.ว.” ไม่ยอมอย่างแน่นอน เพราะหากต้องการเชิดให้ “พล.ประยุทธ์” นั่ง
เก้าอี นายกรัฐมนตรี ต้องเก็บอ้านาจ 250 ส.ส. โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเอาไว้ให้ได้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือต่อรองให้ 
“พรรคการเมือง” ยอมมาร่วมด้วยช่วยกัน 
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 หลังจากนี  ต้องจับตาว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะประเด็นบัตรเลือกตั ง 2 ใบ และอ้านาจ 250 ส.ว.
เลือกนายกรัฐมนตรี จะเดินไปสู่จุดใด แต่ที่แน่ๆ สถานะของ “พรรคร่วมรัฐบาล” ก้าลังเดินเข้าสู่จุดขัดแย้งอย่างแน่นอน 
 ยิ่งใกล้เลือกตั งใหม่เท่าไร ต่างคนต่างพรรคต้องหา “จุดยืน” ของตัวเองเพ่ือใช้เป็น “จุดแข็ง” ในการสร้าง
คะแนนนิยม 
 
อ้างอิง   : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942935  
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942935
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11 มิถุนายน 2564 
'นักวิชาการ' เชื่อรัฐบาลอยู่ครบเทอม เร่งงาน 1 ปี - ลดขัดแย้งการเมือง 
 

 
 
"นักวิชาการ" เชื่อรัฐบาลอยู่ครบเทอม เร่งงาน 1 ปี-ลดขัดแย้งการเมือง จับตา "พลังประชารัฐ" กินรวบ พรรคร่วม
ฯไม่กล้าแตกแถว 
 ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจ้าคณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า จากท่าทีนายกฯก้าชับรัฐบาล 
ปีนี ถึงปีหน้าจะต้องเร่งท้าผลงานให้เป็นรูปธรรมนั น  เป็นความพยายามผ่อนคลายแรงกดดันทางการเมือง   
แต่ถือว่าเป็นยุทธวิธีนีบถอยหลังเพ่ือรอการกินรวบ เพราะที่ผ่านมาการท้างานของรัฐบาลไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่าง
เต็มก้าลังจากการมีพรรคร่วมรัฐบาล ท้าให้การออกผลงานของรัฐบาลไปถึงช่วงการรอวัคซีนโควิดเข้ามาในปริมาณ
เพียงพอในช่วงปลายปีนั นรัฐบาลจะมีสัญญาณเป็นบวก เพ่ือให้เกิดภาพว่าเป็นผลงานของรัฐบาลในรูปแบบ "ค้าสั่ง
เดียว" แต่การรวบอ้านาจเด็ดขาดลักษณะนี จนน้าไปสู่การเลือกตั ง เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรค
ประชาธิปัตย์เป็นอุปสรรคไม่ให้เกลี่ยเก้าอี รัฐมนตรีภายในพรรคพลังประชารัฐได้เต็มที่ ดังนั นหากมีการเลือกตั งภายใต้
กติกาเดิมเชื่อได้ว่า พรรคพลังประชารัฐจะได้ ส.ส.เพ่ิมขึ น 
 ผศ.วันวิชิต กล่าวต่อว่า ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารของพรรคพลังประชารัฐใน
วันที่ 20 มิ.ย.นี  หากไม่มีการเลื่อนประชุม โดยมีชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ขึ นเป็นเลขาธิการ
พรรคคนใหม่นั น เท่ากับว่าเป็นการเตรียมพร้อมรับการเลือกตั ง เพราะในเมื่อกติกาไม่เปลี่ยน จะท้าให้พรรคพลังประชา
รัฐได้รับความสนใจจากนักการเมือง เรียกว่าถ้าสู้ไม่ได้ก็มารวมกันดีกว่า และจากกติกาเดิมเชื่อได้ว่าพรรคภูมิใจไทยและ
พรรคประชาธิปัตย์จะได้ตัวเลข ส.ส.ลดลง เพราะต่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรค
พลังประชารัฐ ในเรื่องบัตรเลือกตั ง 2 ใบก็ท้าให้พรรคการเมืองใหญ่ได้เปรียบโดยมีพรรคพลังประชารัฐ เพ่ือไทย และ
ภูมิใจไทย ซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะเสียเปรียบพรรคพลังประชารัฐ และเพ่ือไทยในพื นที่อีสานส่วนพรรคเพ่ือไทยก็กลับมา
เป็นรัฐบาบได้ยาก ดังนั นท่าทีรัฐบาลขณะนี เป็นการนับถอยหลังเพื่อรอกินรวบ 
 ผศ.วันวิชิต กล่าวอีกว่า ส้าหรับการนับถอยหลังการเลือกตั งนั นให้มองจากพรรคพลังประชารัฐเป็นหลัก
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพรรค แต่หากพิจารณาให้เห็นถึงอายุของรัฐบาลชุดนี จะครบในช่วงปี 2566 นั น หาก
นับเดือน มิ.ย.2565 ให้เป็นฐานการออกผลงานของรัฐบาลใน 1 ปีนับจากนี  เท่ากับว่าเมื่อถึงช่วงเวลา มิ.ย.2565 เหตุใด
รัฐบาลชุดนี ไม่รออีกไม่เกิน 1 ปีให้อยู่ครบตามอายุรัฐบาลในปี 2566 ดังนั นสิ่งที่พล.อ.ประยุทธ์พูดออกมาครั งนี เป็นการ
โยนหินถามทาง และเพ่ือเปลี่ยนกระแสกดดันจากกรณีการแก้ปัญหาโควิดของศบค. 
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 ผศ.วันวิชิต กล่าวด้วยว่า ขณะที่การปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) เชื่อว่าพล.อ.ประยุทธ์ไม่น่าจะใจถึงมาก
พอ เพราะไม่นั นพรรคร่วมรัฐบาลจะกดดันรัฐบาลมากขึ น เพียงแต่การขบเหลี่ยมของพรรคภูมิใจไทยที่ผ่านมาโดยให้นาย
ศุภชัย ใจสมุทร นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคออกมาพูด แต่ระดับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการ
พรรคภูมิใจไทย หรือนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กลับยังไม่ได้พูดอะไรออกมา และยังท่าทีนายกฯช่วง
หลังที่ออกมาขอโทษ หรือแสดงความเสียใจด้วยภาษาท่ีราบเรียบมากขึ น 
 ส้าหรับปัจจัยชี วัดการยุบสภานั น  ผศ.วันวิชิต มองว่า หากกลุ่มผู้สนับสนุนพล .อ.ประยุทธ์ถอนตัว
ออกมา ในช่วงที่สถานการณ์โควิดคลี่คลาย จะท้าให้การเมืองบนท้องถนนกลับมาเข้มข้นมากขึ น โดยมีการทวงสัญญา
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่หากมีการยุบสภาในกลางปี 2565 จริง จะท้าให้วาระของ ส.ว.มีเวลากับรัฐบาลชุดใหม่มากขึ น
อีก 2 ป ีซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลชุดใหม่จะได้นายกฯเป็นคนเดิม ดังนั นกติกาปัจจุบันที่ผู้มีอ้านาจยังได้เปรียบอยู่นั น ก็เป็นการรอ
กินรวบทางการเมืองให้ไหลเข้าสู่พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งการส่งสัญญาณจากนี อีก 1 ปีเพ่ือเป็นการเคาะให้เห็นว่าใครจะ
มาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ 
 
เชื่อรัฐบาลอยู่ครบเทอม-พรรคร่วมฯไม่กล้าแตกแถว 
 มาที่ รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจ้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า ขณะนี 
เหลือเวลาอีก 2 ปีจะครบวาระรัฐบาลชุดนี  ท้าให้ระยะเวลา 1 ปีที่นายกฯ ประกาศเร่งผลงานนั นตนคิดว่ายังเป็น
สัญญาณปกติ ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่นายกฯจะยุบสภาเร็ววันที่มาจากกระแสที่เกิดขึ น  แต่เป็นการกระตุ้นให้รัฐมนตรี
กระทรวงต่างๆ เร่งท้างาน แต่ภายในพรรคพลังประชารัฐก็มองว่าการยุบสภาก็มีโอกาสเป็นไปได้ เพราะอย่าลืมว่าการ
เลือกตั งเป็นสิ่งที่นักการเมืองมีความกังวลในการใช้ทรัพยากร การลงพื นที่ หรือความไม่แน่นอนว่าจะได้รับการเลือกตั ง
หรือไม่ นอกจากนี อาจมีปัจจัยการเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทย และปัจจัยการพิจารณา
งบประมาณประจ้าปี 2565 ซึ่งผ่านวาระท่ี 1 ไปแล้วซึ่งคาดว่าจะผ่านวาระ 3 อย่างเรียบร้อย ก็เป็นส่วนชี ให้เห็นว่าพล.อ.
ประยุทธ์ จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆและได้พูดถึงเรื่องนี ออกมา 
 ขณะที่ความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยนั น รศ.ดร.ยุทธพร มองว่า ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เป็นเพียงเกมการเมืองตามปกติ  เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการลงมติงบประมาณประจ้าปี  2565 รวมถึงการ
พิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาทในสภานั น ก็ไม่เห็นการแตกแถวของพรรคร่วมรัฐบาลทั งพรรคภูมิใจไทยและ
พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นพรรคขนาดกลางที่จะชี วัดรัฐบาลได้ เพราะการร่วมรัฐบาลของทั ง 2 พรรคนี ได้ร่วมรัฐบาลเพื่อ
เลือกตั งในครั งหน้า จึงเป็นสิ่งที่ชี ให้เห็นว่าต้องอยู่กับรัฐบาลไปก่อนในระยะใหญ่ขณะเดียวกันโอกาสที่รัฐบาลจะผ่าน  
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วาระครบ 2 ปีในเดือน ส.ค.นี  เชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) แน่นอน เพราะครบวงรอบการท้างานของรัฐบาล
พอดี  เมื่อรวมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ปัจจัยโควิด -19 หรืองบประมาณประจ้าปี  2565 ที่น่ าจะผ่านสภาได้
เรียบร้อย น่าจะมีการทบทวนบุคคลในการวางตัวในแต่ละต้าแหน่ง ท้าให้อาจน้าไปสู่การตัดสินใจปรับ ครม.ของพล.อ.
ประยุทธ์ได ้
 

 
 
 รศ.ดร .ยุทธพร กล่าวด้วยว่า ส่วนปัจจัยน้าไปสู่การยุบสภานั นยังเชื่อว่าเกิดขึ นได้ยาก  ถึงแม้จะมี
สถานการณ์เศรษฐกิจและโควิด-19 แต่เรื่องการชุมนุมนอกสภาขณะนี ไม่มีอยู่แล้ว รวมถึงการต้องคดีความจากแกนน้า
การชุมนุมเอง ดังนั นหากการชุมนุมจะกลับเร็วที่สุดคงเกิดขึ นในปี 2565 ท้าให้ในช่วงนี สถานการณ์การเมืองนอกสภาไม่
มีอะไรเกิดขึ น แต่สถานการณ์ในสภาเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็คงไม่มีปัญหาอะไร ถึงแม้จะมีเรื่องรอยร้าวบ้างสุดท้ายก็
น่าจะจบลงด้วยดี แต่ปัจจัยที่ต้องระวังมาจากความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าจากปัญหาเศรษฐกิจและโควิด -
19 ซึ่งไม่เรื่องขั วอุดมการณ์ทางการเมืองมาเกี่ยวข้อง เพราะหากมีปัญหาเศรษฐกิจหรือสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาด
หนักเช่นเดียวกับประเทศอินเดียนั น ก็อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงการยุบสภาได้. 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942794  
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E-DUANG : สถานการณ์ ปัจจุบัน เริ่มท้าทาย “นักคิด” กลุ่มพรรค นักการเมือง 
 

 
 
รหัสนัยทางการเมือง ไม่ว่าจะมาจากสถานการณ์”โควิด” ไม่ว่าจะมาจากสถานการณ์”วัคซีน” ไม่ว่าจะมาจาก
สถานการณ์”เงินกู้”และงบประมาณแผ่นดิน 
 ก้าลังเป็น “รหัสยนัย” อันเท่ากับเป็นการส่ง “สัญญาณ”แห่งการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง  
ปมเงื่อนอยู่ที่ว่าจะน้าไปสู่”การตีความ”หรือ”นิยาม”อย่างไร พรรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ 
พรรคชาติไทยพัฒนา อาจมองตามความเคยชินในทางการเมืองว่าเป็นคุณ อ้านวยประโยชน์ เพราะนี่คือ ปัจจัยและ”
เครื่องมือ”อันทรงความหมายและกว้างไกลในการสร้างคะแนนและความนิยม 
 ขณะเดียวกัน พรรคเพ่ือไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพ่ือชาติ  
พรรคพลังปวงชนไทย มองต่าง มองเห็นเป็น”จุดเริ่มต้น”ที่จะก้าวไปสู่”การเปลี่ยนแปลง” เพราะการต่อสู้อันแหลมคม 
หมัดต่อหมัดจะมีผลสะเทือนอย่างลึกซึ งต่อผลการเลือกตั งที่จะตามมาในอีกไม่นาน  ไม่ว่าจะมองจากด้านของพรรคร่วม
รัฐบาล ไม่ว่าจะมองจากด้านของ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ล้วนเรียกร้องต้องการการส้ารวจ ศึกษาอย่างจ้าแนกแยกแยะ 
วิเคราะห์ 
 ถอดนามธรรมในทางความคิด ออกมาเป็นรูปธรรมเพ่ือน้าไปสู่การเคลื่อนไหวที่เป็นจริงในทางการเมือง  
ความจริงปมรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 แหลมคม อย่างยิ่งและเป็นค้าตอบโยงสายยาวไปยังปมรัฐประหาร
เมื่อเดือนกันยายน 2549 อยู่แล้ว  
 การเข้ามาของไวรัส”โควิด”กลับเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่และทรงพลังเป็นอย่างสูง ท้าให้ความจริงที่ซ่อน
เร้นถูกเปิดโปงออกมา เพียงแต่ว่า”ความจริง”นั นจะประมวลและสรุปอย่างไรเท่านั น 
 การเลือกตั งที่จะเกิดขึ นครั งหน้าจึงเป็นการเลือกตั งที่ท้าทายต่อภูมิ ปัญหาภายในสังคมประเทศไทยอย่าง
แหลมคมและจริงจังอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่ละพรรคการเมือง แต่ละกลุ่มการเมืองต่างด้ารงอยู่ในลักษณะอัน
เป็น”ตัวแทน”ในทางความคิด เข้าปะทะและต่อกรกันอย่างเข้มข้นและไม่ประนีประนอม 
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